

Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của UBMTQVN huyện tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (được trả lời tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX)

Căn cứ Báo cáo số 607/BC-UBND ngày 05/12/2017 của UBND huyện Văn Bàn về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của UBMTQVN huyện tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND huyện Văn Bàn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện, cụ thể như sau:

I. Cụm các xã: Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương - Tổ đại biểu số 1

1. Cử tri xã Nậm Xé đề nghị UBND huyện, xem xét đầu tư xây cầu qua suối Mẹo Phàn từ thôn Tu Thượng sang cánh đồng Cổ Bệnh để phục vụ cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và vật liệu xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn xã Nậm Xé.

Trả lời:

Cầu qua suối Mẹo Phàn thôn Tu Thượng xã Nậm Xé đã được UBND huyện Văn Bàn giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của UBND huyện Văn Bàn, hiện tại đang triển khai thực hiện các bước về đầu tư để xây dựng công trình.

2. Cử tri xã Nậm Xé đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư xây kè chắn lũ ở cánh đồng Nà Sài xã Nậm Xé với chiều dài khoảng 350m vì trong đợt lũ 2017 lũ đã cuốn trôi toàn bộ khối lượng đất đá vào cánh đồng này và trôi đi một số diện tích ruộng của dân, nếu không có biện pháp xây kè chắn lũ thì vào các mùa lũ tiếp theo nguy cơ lũ sẽ trôi đi một phần cánh đồng này.

Trả lời:

-Về đầu tư xây dựng kè cánh đồng Nà Sài, yêu cầu UBND xã kiểm tra cụ thể, nếu cần thiết có thể sử dụng kinh phí dự phòng của xã và huy động nhân dân khắc phục tạm thời, UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, các ngành của tỉnh kiểm tra thực tế và bố trí kinh phí khắc phục trong thời gian sớm nhất.

3. Cử tri xã Minh Lương đề nghị UBND huyện đầu tư kè hai bên bờ suối từ cầu Nậm Mu đến suối Nậm Liệp, tổng chiều dài 2.460m do Công ty Ecotech khơi dòng tận thu vàng, đến nay có mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt đất nông nghiệp hai bên bờ suối.

Trả lời:

Về đầu tư xây dựng kè hai bên bờ suối từ cầu Nậm Mu đến suối Nậm Liệp: Do khối lượng kè cử tri đề nghị là rất lớn UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện kiểm tra đề xuất giải pháp khắc phục, nếu quy mô lớn vượt quá khả năng cân đối vốn của huyện UBND huyện tổng hợp báo cáo tỉnh xem xét đầu tư theo đúng quy định.

4. Cử tri xã Nậm Xé đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư, sửa chữa các hệ thống cửa, cửa sổ và xây tường rào của trạm y tế xã Nậm Xé; trạm y tế xã đã được công nhận đạt bộ tiêu chí về y tế năm 2016 nhưng toàn bộ hệ thống cửa, cửa sổ đã bị mục, xuống cấp, chưa có tường rào.

Trả lời:

UBND huyện ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2017, trong đó đã cấp kinh phí để duy tu, sửa chữa Trạm y tế xã Nậm Xé với quy mô: sửa chữa, thay thế hệ thống cửa, sơn tường với tổng kinh phí 75 triệu đồng.

5. Cử tri xã Nậm Xé đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo phòng ban chuyên môn huyện tiếp tục kiểm tra đôn đốc công ty thủy điện Cương Lĩnh sớm hoàn thành, trả lại mặt đường, (đường cấp phối) Tu Hạ, Tu Thượng và đổ bê tông trả lại 02 đoạn đường đầu cầu treo đi đến đường bê tông thôn Ta Náng và đoạn đường từ đầu cầu Nậm Tu trên đến đường bê tông thôn Tu Thượng (Vì nay công trình đã đi vào vận hành, hoàn thiện và theo công văn chỉ đạo của Huyện là công ty Cương Lĩnh phải hoàn thiện tuyến đường này song trước ngày 20/7/2017 nhưng đến nay công ty chưa khắc phục, tiếp tục làm hỏng một số rãnh bê tông ở lề đường, làm tắc các cống, nước tràn lên mặt đường, làm đường hỏng nhiều thêm rất gây bức xúc cho nhân dân, cũng kiến nghị Đảng, nhà nước xem xét và đầu tư đổ bê tông tuyến đường trên).

Trả lời:

Công trình thủy điện Tu Trên do Công ty TNHH Xây lắp Cương Lĩnh làm chủ đầu tư, đã hoàn thành công tác xây dựng và đi vào vận hành trong tháng 7 năm 2017. Trong quá trình thi công dự án đơn vị đã làm ảnh hưởng đến đường ống cấp nước sinh hoạt của xã Minh Lương, đường giao thông nông thôn Tu Thượng – Tu Hạ của xã Nậm Xé. Sở công thương Lào Cai, UBND huyện và các ngành chuyên môn đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những tồn tại nêu trên (công văn số 672/UBND-TH ngày 07/7/2017 của UBND huyện về việc sửa chữa, nâng cấp đường GTNT, lắp đặt trả lại đường ống cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân; Báo cáo số 68/BC-ĐTXD ngày 03/7/2017 của Ban QLDA-ĐTXD huyện Văn Bàn về việc thực hiện thi công lắp đặt hoàn thiện lại tuyến ống HDPE công trình: CNSH thôn trung tâm xã Minh Lương, huyện Văn Bàn).

Đến nay Công ty TNHH Xây lắp Cương lĩnh đã thực hiện khắc phục sửa chữa song đường ống cấp nước sinh hoạt (tại báo cáo số 641/CV-CL ngày 15/7/2017 của Công ty TNHH Xây lắp Cương Lĩnh về việc đã lắp đặt hoàn thiện lại đường ống nước sạch. Tuy nhiên chưa được các ngành của huyện và xã nghiệm thu). Đối với đoạn đường từ đầu cầu Nậm Tu Trên đến đường bê tông thôn Tu Thượng hiện nay Công ty TNHH Cương Lĩnh mới thực hiện xong nâng mặt đường, chưa thực hiện đổ bê tông xi măng. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND xã Nậm Xé tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư hoàn trả lại mặt đường tuyến đường và đổ bê tông đoạn qua nhà máy của tuyến đường thôn Ta Náng xã Nậm Xé.

Về đầu tư tuyến đường Tu Hạ xã Nậm Xé, UBND huyện đã tổng hợp đăng ký danh mục đầu tư với tỉnh (Công văn số 192/UBND-XDCB ngày 08/3/2017) và được Sở Tài chính trình UBND tỉnh giao danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017 tại tờ trình số 761/TTr-STC ngày 09/10/2017 với tổng mục đầu tư là 12.550 triệu đồng, thời gian khởi công, hoàn thành năm 2018 - 2019.

6. *Cử tri xã Nậm Xây đề nghị: Năm 2009 công ty Quyết Tiến vào xây dựng thủy điện Nậm Xây Luông sau 2 năm làm không thành công đến năm 2016 công ty đã có văn bản trả lại số đất cho tỉnh, huyện vậy hiện nay có khoản đất còn đang trống cử tri xã Nậm xây đề nghị huyện, tỉnh cấp lại số đất đó cho UBND xã để hỗ trợ cho các hộ dân bị mất đất do cơn bão số 3 để canh tác.*

Trả lời:

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Tổng công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến với lý do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; tổng diện tích đất thu hồi 200.619,9 m², toàn bộ diện tích đất tại thôn Phiêng Đoóng, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn. Để giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân xã. Trong tháng 11/2017 Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Nậm Xây tiến hành rà soát vị trí, ranh giới, diện tích quỹ đất đã thu hồi của Công ty đầu tư và xây dựng Quyết Tiến; hướng dẫn UBND xã Nậm Xây lập phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trình UBND huyện Văn Bàn xem xét phê duyệt. Sau khi có phương án giao đất, UBND huyện Văn Bàn đưa vào kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND xã Nậm Xây tổ chức giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của Luật Đất đai.

7. *Cử tri xã Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương kiến nghị việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã cần phải có sự giám sát của Thường trực HĐND huyện, UBMTTQ huyện, chủ tịch UBND xã nơi có cán bộ thi tuyển để đảm bảo tính khách quan, trung thực.*

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai thì việc giám sát các kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã hằng năm được giao cho Sở Nội vụ thực hiện.

8. *Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người nông dân, tiếp tục có các chính sách định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp, hỗ trợ ngành nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giá cho chăn nuôi lợn, hỗ trợ diện tích ngô bị hạn hán.*

Trả lời:

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ quyết định trên, kết hợp với Chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dựa trên định hướng đề án phát triển của xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền tới nhân dân, tổng hợp, xây dựng dự án theo các chính sách trên để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với diện tích ngô bị hạn đề nghị UBND các xã sử dụng kinh phí dự phòng, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

9. Việc cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em học sinh, các hộ nghèo, đặc biệt các trẻ em người kinh khi mua bảo hiểm Y tế, ... do thiếu chính xác gây khó khăn cho các em học sinh, người dân đi khám chữa bệnh và thu nộp viện phí. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp giải quyết.

Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng do UBND xã, thị trấn lập, chuyển cơ quan quản lý đối tượng xác nhận. BHXH huyện là khâu cuối cùng nhận danh sách để in thẻ. Vì vậy để cung cấp thông tin chính xác phải từ người dân, từ UBND xã. Các đơn vị quản lý đối tượng cấp thẻ kiểm tra xác nhận vào danh sách. Tuy nhiên BHXH huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân khi đến giao dịch đổi thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH có thể lấy thẻ BHYT ngay trong ngày. BHXH huyện cũng phối hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn người dân đến cơ quan BHXH đổi lại thẻ BHYT khi phát hiện sai thông tin trên thẻ.

II. Cụm các xã: Nậm Chày, Dàn Thàng, Thảm Dương, Dương Quý - Tổ đại biểu số 2

1. Cử tri xã Dương Quý đề nghị hỗ trợ vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn dê (vì trâu, bò, lợn được hỗ trợ thuốc, còn dê tổng đàn lớn mà chưa được hỗ trợ tiêm LMLM). Hỗ trợ cung ứng giống, nhân rộng mô hình lúa nếp Thảm Dương sang xã lân cận (Dương Quý); Hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất để phát triển kinh tế địa phương.

Trả lời:

- Theo Quyết định 143/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020 tại Điểm a, Mục 2, Điều 6 có quy định chỉ hỗ trợ vắc xin tiêm phòng đối với đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa), đàn lợn, đàn gia cầm và phòng bệnh dại không hỗ trợ vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn dê. Để phòng bệnh lở mồm long móng ở dê yêu cầu UBND xã Dương Quý chỉ đạo khuyến nông viên hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăn nuôi dê trong đó quan tâm đến vệ sinh chuồng trại, cách nhận biết bệnh “Viêm loét miệng truyền nhiễm” và cách phòng, điều trị bệnh trên.

- Đối với việc hỗ trợ cung ứng giống, nhân rộng mô hình lúa nếp Thảm Dương sang xã lân cận (Dương Quý), yêu cầu UBND xã Dương Quý nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu có phù hợp với giống nếp Thảm Dương đưa vào lồng ghép các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình 135, trên nhu cầu đăng ký của người dân, thực hiện hỗ trợ giống nếp Thảm Dương, vật tư phân bón để thúc đẩy và mở rộng mô hình nếp Thảm Dương.

- Trên cơ sở nhu cầu sản xuất của người dân, UBND xã Dương Quý xây dựng dự án, lồng ghép với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, phòng Nông nghiệp và PTNT là cầu nối và hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn xã.

2. *Cử tri xã Nậm Chày đề nghị UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện tốt các bước trong công tác khoán bảo vệ rừng và quản lý sử dụng kinh phí bảo vệ rừng. Chi trả hỗ trợ cho các Tổ bảo vệ rừng theo quy định (Đề nghị làm rõ các mức khoán, sử dụng kinh phí, hiệu quả của việc sử dụng kinh phí và làm rõ trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng bảo vệ rừng...).*

Trả lời:

Về quá trình thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ: Sau khi được giao chỉ tiêu kế hoạch BQL rừng phòng hộ Văn Bàn đã chủ động xây dựng hồ sơ và tổ chức ký kết hợp đồng với các tổ bảo vệ rừng của xã theo đúng trình tự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về mức khoán: Trong hạng mục bảo vệ rừng BQL rừng phòng hộ giao khoán bảo vệ là 13.341,0ha trong đó diện tích được bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch giao là 12.000ha. Riêng đối với xã Nậm Chày diện tích khoán bảo vệ là 2.225,0 ha toàn bộ diện tích này đều được bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Về kinh phí hỗ trợ và sử dụng kinh phí: Mức kinh phí hỗ trợ được áp dụng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được Sở NN& PTNT tỉnh Lào Cai phê duyệt theo *Quyết định số 33/QĐ-SNN ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng năm 2017 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn.* Cụ thể mức kinh phí hỗ trợ nhân công bảo vệ rừng là 190.000/ha/năm. Toàn bộ số tiền hỗ trợ khoán bảo vệ rừng được BQL rừng phòng hộ Văn Bàn chi trả trực tiếp cho các hộ nhận khoán vào cuối năm sau khi đã kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu.

Về trách nhiệm các bên trong việc thực hiện hợp đồng bảo vệ rừng: Ban quản lý rừng phòng hộ Văn Bàn đã thực hiện ký kết hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với các hộ nhận khoán, trong nội dung của hợp đồng đã quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên, nội dung cụ thể như sau:

*** Trách nhiệm của bên giao khoán BQL rừng phòng hộ (Bên A)**

- Hướng dẫn và tổ chức cho bên B thực hiện hợp đồng khoán, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của bên B.

- Xác nhận việc thực hiện Hợp đồng khoán của bên B theo kết quả nghiệm thu và thanh toán tiền nhân công bảo vệ rừng cho bên B.

- Thông báo, trao đổi kịp thời các chính sách của Nhà nước có liên quan đến khu rừng quản lý bảo vệ với bên B và bàn bạc với bên B quyền và trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách đó.

- Xác định rõ cho bên B biết về diện tích, loại rừng, vị trí ranh giới trên bản đồ và ngoài thực địa đối với khu rừng được giao khoán bảo vệ.

- Tổ chức nghiệm thu và thanh toán tiền nhân công bảo vệ rừng theo quy định.

- Hết thời hạn khoán, xem xét tiếp tục giao khoán cho bên B nếu có nhu cầu.

*** Trách nhiệm của bên nhận khoán Lực lượng bảo vệ rừng (Bên B)**

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A trong công tác quản lý bảo vệ rừng chịu trách nhiệm trước bên A và pháp luật về vốn rừng được giao, bảo toàn vốn rừng và phát triển rừng bền vững;

- Tuân thủ các quy định trong quy chế quản lý rừng phòng hộ.

- Tổ chức tuần tra toàn bộ diện tích rừng được giao khoán theo đúng lịch, tuyến tuần tra do BQL rừng phòng hộ đã đề ra.

+ Tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thuộc phạm vi diện tích được giao.

+ Khi phát hiện hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng trong phạm vi diện tích được giao, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra ban đầu, bảo vệ hiện trường, tang vật vi phạm kịp thời báo cáo với cán bộ phụ trách địa bàn và cơ quan Ban quản lý rừng phòng hộ xử lý theo quy định.

Nếu phát hiện có cháy rừng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để cháy lây lan sang khu vực khác đồng thời báo cáo về UBND xã sở tại và BQL rừng phòng hộ để có biện pháp ngăn chặn nếu đám cháy vượt quá khả năng khống chế của tổ bảo vệ rừng.

- Thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn nhân dân đốt nương, rẫy trong phạm vi gần khu rừng được giao bảo vệ.

- Hàng tuần có trách nhiệm báo cáo kết quả tuần tra và tình hình bảo vệ rừng được giao về UBND xã và BQL rừng phòng hộ Văn Bàn vào sáng thứ 2 hàng tuần: Thời gian 8 giờ 00 phút; Số điện thoại 02143 782 084 - Người nhận báo cáo: Đồng chí Chu Thị Thu Hà.

- Bên B có trách nhiệm ghi sổ theo dõi công tác tuần tra BVR, báo cáo kịp thời về Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã về tình hình cháy rừng, khai thác lâm sản, hành vi vi phạm lâm luật trong phạm vi được giao quản lý để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Bên B không kịp thời báo cáo thì tùy theo mức độ vi phạm mà xem xét chấm dứt hợp đồng, bồi thường hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp bị thiên tai, rủi ro bất khả kháng được xem xét miễn giảm các khoản phải nộp cho bên khoán và được nhận các khoản hỗ trợ thiệt hại từ nguồn vốn tự đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Không được tự ý chấm dứt hợp đồng khi chưa có sự thỏa thuận, đồng ý của bên A.

3. Cử tri xã Nậm Chày đề nghị kiểm tra tình trạng xuống cấp và mất an toàn của cầu treo Lán Bò và ngầm tràn ở thôn Hòm Dưới bị lũ cuốn hỏng hoàn toàn sân tiêu năng:

Về kiểm tra tình trạng xuống cấp và mất an toàn của cầu treo Lán Bò và ngầm tràn ở thôn Hòm Dưới xã Nậm Chày: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng cầu và đề xuất đầu tư. Hiện tại công trình Cầu treo đã được UBND huyện giao danh mục đầu tư nâng cấp sửa chữa tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 của UBND huyện, Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn làm chủ đầu tư hiện tại Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện các thủ tục về hồ sơ xây dựng dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 12/2007.

Đối với công trình Ngâm tràn Hỏm Dưới do chưa bố trí được nguồn vốn UBND huyện sẽ bố trí vốn khắc phục sửa chữa trong năm 2018.

4. Cử tri xã Dân Thành đề nghị xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Đoàn Kết.

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Dân Thành tổ chức họp dân xác định rõ nhu cầu dùng nước, nguồn nước có đảm bảo, quy mô của công trình, cam kết việc thu tiền nước khi đầu tư và thống nhất phương án đầu tư công trình. UBND xã lập tờ trình UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT; Tài chính - Kế hoạch tổng hợp) ghi kế hoạch đầu tư xây dựng những năm tiếp theo.

5. Cử tri xã Nậm Chày đề nghị mở mới kênh mương thủy lợi suối Nậm Khâm xuống cánh đồng thôn Khâm Trên dài 3km, phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng 20 ha của 10 hộ dân và Xây dựng mương thủy lợi từ suối Nậm Khâm dài 3km phục vụ tưới tiêu cho 10 ha của 15 hộ dân. Mở mới công trình thủy lợi Hỏm Dưới dài 1,5km phục vụ nước tưới cho hơn 40 ha ruộng. Đề nghị UBND huyện, Ban quản lý dự án WB2 đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy lợi thuộc kế hoạch năm 2016 (Dự án giảm nghèo hợp phần xây dựng cơ bản do Ban quản lý DA đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư) và có phương án điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ hè thu cho nhân dân (tổng diện tích tưới tiêu của công trình là 40ha).

Trả lời:

- Với ý kiến cử tri xã Nậm Chày đề nghị mở mới mương thủy lợi Suối Nậm Khâm xuống cánh đồng thôn Khâm Trên dài 3km, phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng 20 ha của 10 hộ dân và Xây dựng mương thủy lợi từ suối Nậm Khâm dài 3km phục vụ tưới tiêu cho 10 ha của 15 hộ dân. Giữa năm 2015, Ban QLDA đã có văn bản gửi cho 10 xã dự án đề nghị các xã tổng hợp nhu cầu xây dựng cơ bản với các công trình trên 300 triệu đồng (do Ban QLDA WB2 huyện đại diện chủ đầu tư). Xã Nậm Chày có đề xuất 02 danh mục dưới đây, trong đó công trình Nâng cấp thủy lợi Hỏm Trên đã được đầu tư, 2 danh mục mà cử tri xã Nậm Chày kiến nghị đầu tư không giống với tên danh mục mà UBND xã Nậm Chày đã tổng hợp và đề nghị được đầu tư.

- Ý kiến về đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy lợi thuộc kế hoạch năm 2016. Công trình Nâng cấp thủy lợi thôn Hỏm Trên và thôn Nậm Chày, xã Nậm Chày do Ban QLDA WB2 huyện ký hợp đồng với công ty TNHH MTV Huy Hùng, hạn cuối của hợp đồng là ngày 28/7/2017. Ban QLDA đã đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ hợp đồng và tiến hành bàn giao công trình cho xã Nậm Chày quản lý.

6. Cử tri xã Dương Quỳnh đề nghị nâng nghèi nâng cấp, sửa chữa tuyến mương thủy lợi Nậm Trố và Tông Hóc phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng 20 ha bị hư hỏng nặng để kịp thời phục vụ sản xuất vụ mùa 2017; Đề nghị xây dựng phương án vận hành, quản lý kênh mương thủy lợi Hòa Mạc – Dương Quỳnh - Dân Thành với tổng số vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân; Đề nghị xây dựng tuyến mương Nà Lạn - thôn 19 (đã khảo sát từ năm 2013, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án thi công xây dựng); Đề nghị có phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến

mương Năm Khắt bị mất hết nắp đậy nên đất đá sạt lở, vùi lấp gây tắc, hư hỏng nặng. Đề nghị sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng mương Coổng Bản - thôn 10.

Trả lời:

- Đối với công trình thủy lợi hư hỏng nhỏ yêu cầu UBND xã sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí, nguồn kinh phí dự phòng và huy động nhân dân đóng góp thực hiện sửa chữa đảm bảo công trình phục vụ đủ nước sản xuất.

- Đối với các công trình hư hỏng vượt khả năng ngân sách xã, công trình đề nghị đầu tư mới, UBND xã lập tờ trình nêu rõ quy mô, khái toán kinh phí gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch chung, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư, theo đúng quy định.

- Đối với các công trình thủy lợi Ngòi Mạc (liên xã Hòa Mạc - Dương Quỳnh - Dân Thành) UBND huyện đã ban hành quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 về việc thành lập ban quản lý dự án công trình thủy lợi Ngòi Mạc Quản lý, đề nghị Ban quản lý thủy lợi Ngòi Mạc thống nhất phương án phân phối nước từ công trình hợp lý, không để xảy ra tình trạng tranh chấp nước giữa các hộ, các thôn bản dùng nước từ công trình theo ý kiến của cử tri.

7. Cử tri xã Dân Thành đề nghị mở mới tuyến mương thủy lợi Giàng Trên xuống Thày Giàng dài 1,5km phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng 25ha và khai hoang mới 20ha; Xây cầu máng và bàn giao đưa vào sử dụng tuyến mương thủy lợi Bành Bay Pành, Năm Tăm đã thi công xong từ tháng 11/2016 nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

Trả lời:

- Đối với việc mở mới tuyến mương thủy lợi Giàng Trên xuống Thày Giàng dài 1,5km phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng 25ha và khai hoang mới 20ha yêu cầu UBND xã lập tờ trình gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch trung hạn để thực hiện đầu tư vào các năm tiếp theo.

- Xây cầu máng và bàn giao đưa vào sử dụng tuyến mương thủy lợi Bành Bay Pành, Năm Tăm đã thi công xong từ 11/2016 nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng thuộc cụm công trình thủy lợi Năm Tăm do ảnh hưởng của mưa lũ gây sạt lở tuyến kênh, UBND huyện đã khắc phục tạm thời bằng tuyến ống HDPE và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh tuyến kênh BTXM thành cầu treo ống thép tránh vùng sạt lở. Ngày 25/8/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3743/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Thủy lợi Năm Tăm xã Dân Thành, huyện Văn Bàn, hiện nay nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào bàn giao sử dụng.

8. Cử tri xã Dương Quỳnh đề nghị UBND huyện thanh quyết toán tiền làm đường giao thông nông thôn cho thôn 15; đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc tổ chức duy tu bảo dưỡng, vệ sinh tuyến đường Dương Quỳnh - Dân Thành, đề nghị huyện đầu tư xây dựng làm 9,5km đường nội thôn 11.

Trả lời:

- Về thanh quyết toán tiền làm đường giao thông cho thôn 15: Thôn 15 xã Dương Quỳnh, được đầu tư 01 công trình là Đường thôn 15, chiều dài 0,9km đầu tư

vào năm 2013 tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ kế hoạch (đợt 1) các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2013 thuộc Chương trình 135 (*trong đó: Đổ BTXM chiều dài 0,35km; MN+ cấp phối chiều dài 0,55km*) với tổng kinh phí 191 triệu đồng, đã được giao vốn kế hoạch thành 02 đợt như sau:

+ Tại quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách TW bổ sung các mục tiêu 2014 với tổng vốn giao 80 triệu đồng (*Tám mươi triệu đồng chẵn*).

+ Tại quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 31/11/2016 của UBND huyện về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư CSHT CT 135 năm 2016 với tổng vốn giao 111 triệu đồng (*Một trăm mười một triệu đồng chẵn*).

+ Ngày 16/9/2015 UBND huyện Văn Bàn có Quyết định số 244/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành tuyến đường Thôn 15 xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn. Như vậy công trình đường thôn 15 xã dương quỳ UBND huyện đã cấp đủ vốn và quyết toán xong, theo ý kiến kiến nghị của cử tri yêu cầu UBND xã Dương Quỳ (Chủ đầu tư) xem xét làm rõ việc thanh quyết toán làm đường giao thông cho thôn 15 trả lời cử tri và báo cáo kết quả giải quyết bằng văn bản gửi về TT HĐND, UBND huyện.

- Về kiểm tra việc tổ chức duy tu bảo dưỡng, vệ sinh tuyến đường Dương Quỳ - Dàn Thàng: UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra đánh giá cụ thể, qua kiểm tra tuyến đường trên được giao cho một đơn vị thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, đơn vị đã phối hợp với thôn bản trong quá trình tổ chức thực hiện duy tu bảo dưỡng đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đi lại, hàng quý tổ chức kiểm tra và nghiệm thu kết quả thực hiện, có xác nhận của trưởng thôn. Nhưng do mưa lũ trên tuyến sạt lở một số vị trí với khối lượng lớn nên đơn vị thực hiện duy tu bảo dưỡng không thực hiện được, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành kiểm tra đề suất phương án xử lý, Hiện tại UBND huyện đã giao danh mục đầu tư xử lý sạt lở trên tuyến đường do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư, hiện tại phòng Kinh tế và Hạ tầng đang triển khai thực hiện các thủ tục về hồ sơ xây dựng dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 12/2017.

- Về đầu tư xây dựng làm 9,5km đường nội thôn 11: Đường nội thôn 11 nằm trong danh mục Đường QL279 đi Nậm Hộc dài 12km UBND huyện đã trình UBND tỉnh để đầu tư, ngày 20/7/2017 UBND tỉnh đã tổ chức họp xét duyệt chủ trương đầu tư các dự án và đã có thông báo kết luận số 247/TB-VPUBND ngày 25/7/2017 trong đó giao cho Sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp các sở ngành kiểm tra cụ thể báo cáo UBND tỉnh, ngày 08/9/2017 Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp các sở ngành, UBND huyện, UBND xã Dương Quỳ kiểm tra thực tế công trình và đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, hiện tại đang chờ UBND tỉnh quyết định đầu tư.

9. *Cử tri xã Thảm Dương đề nghị đầu tư xây dựng kè tuyến đường thôn Bản Thảm - Nậm Miện tại vị trí km2+500 do đường bê tông bị sạt, gây 15m taluy âm rất nguy hiểm; Đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường Nậm Con. Thủy điện Nam Tiến khơi thông dòng chảy suối Chăn ở điểm Văng Con hiện bị vùi lấp ảnh hưởng đến giao thông của 02 xã Dương Quỳ, Thảm Dương.*

Trả lời:

- Về đề nghị đầu tư xây dựng kè tuyến đường thôn Bản Thắm – Nậm Miên tại vị trí km 2 + 500 đã được các phòng ban phối hợp với UBND xã Thắm Dương tổ chức kiểm tra thực tế, trước mắt đề nghị UBND xã sử dụng kinh phí dự phòng của xã khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại, UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí khắc phục trong thời gian sớm nhất.

- Về đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường Nậm Con, căn cứ ý kiến kiến nghị của cử tri và thực tế tuyến đường yêu cầu UBND xã xem xét kiểm tra cụ thể, đề xuất danh mục, quy mô, khái toán đầu tư báo cáo UBND huyện xem xét quyết định.

- Về khơi thông dòng chảy Suối Chăn: Công ty CP Nam Tiến Lào Cai là đơn vị được UBND tỉnh Lào Cai đồng ý cho phép được tận dụng vật liệu đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình nạo vét lòng suối sau cửa xả nhà máy và được Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận, gia hạn thời gian thu gom đến hết năm 2017 (tại văn bản số 197/ĐK-STNMT ngày 03/02/2017). Phòng Kinh tế và Hạ tầng cũng đã có Công văn đề nghị Công ty CP Nam Tiến Lào Cai khắc phục và báo cáo kết quả (Công văn số 75/PKTHT-CT, ngày 15/8/2017 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thôn Thắm Hiêm và thôn Bản Ngoang xã Thắm Dương). Đến 20/8/2017 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã nhận được báo cáo giải trình của Công ty CP Nam Tiến Lào Cai (Công văn số 266/CV-NATICOPR ngày 19/8/2017 của Công ty CP Nam Tiến Lào Cai về việc phúc đáp Công văn số 75/PKTHT-CT của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Bàn), nội dung như sau: “Công ty CP Nam Tiến Lào Cai có khai thác cát ở suối sau cửa xả nhà máy. Tuy nhiên công việc khai thác đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường được Công ty cho dừng (không thực hiện khai thác) từ tháng 3 năm 2017. Trong quá trình khai thác Công ty chỉ thực hiện khai thác lớp cát, sỏi, đá trên mặt lòng suối và không làm ảnh hưởng đến vận tốc dòng chảy của suối; Do ảnh hưởng trận lũ lịch sử tháng 9/2016 và thời tiết năm 2017 mưa lũ nhiều từ tháng 6 đến nay dẫn đến bờ suối tại vị trí khai thác cát có hiện tượng sạt lở nhưng khối lượng nhỏ và còn cách xa đường đến 10m chưa ảnh hưởng đến đường và ruộng của Nhân dân. Mặt khác tuyến đường này cũng là tuyến đường công vụ của nhà máy, đơn vị thường xuyên vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu công trình và công nhân đi lại nên Công ty CP Nam Tiến Lào Cai thường xuyên kiểm tra, theo dõi sụt sạt để không làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại; Do hiện tại là mùa mưa, nước suối nhiều nên Công ty chưa cho máy xúc khơi dòng, đắp bờ được, công ty cam kết khi nào nước suối cạn Công ty sẽ cho triển khai thực hiện”.

10. Cử tri xã Dân Thành đề nghị Đầu tư mở mới tuyến đường từ Trung tâm thôn Lán Bò (xã Nậm Chày) qua Nậm Cắn (xã Dân Thành) sang trung tâm xã Nậm Xé dài khoảng 15km để phục vụ thông thương phát triển kinh tế; mở mới các tuyến đường nội thôn của các thôn thuộc xã Dân Thành để rải cấp phối và làm nền đổ bê tông xây dựng nông thôn mới.

Trả lời:

Về đầu tư mở mới tuyến đường từ Dân Thành sang Nậm Xé. Tuyến đường này ngày 26/4/2017 UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 1795/UBND-TH trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất Dự án nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2022 dự kiến vốn vay ODA từ quỹ phát triển Á rập Xê út; trong đó có dự án Đường Dân Thành – Nậm Xé với quy mô đường cấp B giao thông nông thôn chiều rộng nền đường 4m, mặt đường 3m đổ BTXM dày 16cm, với tổng mức đầu tư khoảng 42 tỷ đồng.

Về mở mới đường nội thôn của các thôn thuộc xã Dân Thành để rải cấp phối và làm đổ bê tông xây dựng nông thôn mới: Theo ý kiến kiến nghị của cử tri yêu cầu UBND xã Dân Thành căn cứ Đề án xây dựng NTM của xã và hiện trạng các tuyến đường kiểm tra, rà soát cụ thể, tổ chức họp thôn thống nhất từng danh mục tuyến đường cụ thể, sau đó lập tờ trình đăng ký danh mục công trình cần đầu tư gửi về UBND huyện để trình UBND tỉnh xem xét đầu tư trong giai đoạn 2018-2020, thực hiện theo chính sách đầu tư xây dựng đường GTNT ban hành kèm theo Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.

11. Cử tri xã Dương Quỳnh đề nghị xây mới phòng học trường Tiểu học tại điểm trường thôn 12, hiện nhà gỗ đã xuống cấp trầm trọng gây nguy hiểm cho giáo viên và học sinh; xây dựng phòng học và nhà vệ sinh cho phân hiệu Tiểu học thôn 10.

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Dương Quỳnh, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện rà soát, kiểm tra về nhu cầu đầu tư như quy mô, dự toán... báo cáo UBND huyện xem xét.

12. Cử tri xã Dân Thành đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà xe, vườn thuốc nam, tường rào Trạm y tế xã (tổng vốn đầu tư khoảng 65 triệu) để đạt chuẩn y tế năm 2017; đầu tư xây dựng Bưu điện văn hóa xã tại điểm trung tâm (Nhà bưu điện văn hóa cũ tại thôn Nậm Tăm không hoạt động nữa).

Trả lời:

- Đối với xây dựng nhà để xe, vườn thuốc nam, tường rào, trạm y tế xã: Đề nghị UBND xã phối hợp với phòng liên quan lập dự toán và đề xuất giao danh mục đầu tư báo cáo UBND huyện xem xét.

- Đối với xây dựng đầu tư xây dựng Bưu điện văn hóa xã tại điểm trung tâm: Do ngân sách huyện không đầu tư danh mục thuộc ngành tỉnh quản lý. Việc đề xuất của UBND xã, UBND huyện sẽ xem xét kiến nghị với cấp có thẩm quyền đầu tư.

13. Cử tri xã Dương Quỳnh đề nghị có biện pháp lắp đặt, kéo hệ thống cáp quang đảm bảo mỹ quan và an toàn cho dân (hiện hệ thống dây chằng chịt gây mất an toàn).

Trả lời:

Ngày 17/10/2017 Trung tâm Viễn Thông Văn Bàn đã cho cán bộ phối hợp với UBND Xã Dương Quỳnh đến hiện trường qua kiểm tra hiện trường thực tế đường dây không thuộc Trung tâm Viễn Thông quản lý.

Chi nhánh Viettel Văn Bàn quản lý 1 đường cáp trục chạy từ Hòa Mạc - Dương Quỳnh; 01 hướng từ Dương Quỳnh đi Dân Thành - Nậm Chày thì chủ yếu đi trên cột 35KV của EVN nên mức độ ảnh hưởng đến khu vực dân cư là rất nhỏ.

Hàng tuần Viettel có nhân viên đi tuần tra bảo dưỡng tuyến cáp thường xuyên. Khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn bà con có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của Giám đốc Viettel Văn Bàn 0982.463686.

14. Cử tri xã Dương Quý đề nghị kiểm tra hệ thống công tơ điện thôn 11 (Đo điện không chính xác); Đề nghị kéo đường điện từ Khuổi Nặm đến Huổi Lẻ chiều dài 700m phục vụ nhu cầu điện của hơn 20 hộ dân. Đề nghị kéo cao hệ thống dây điện thôn 12 để đảm bảo an toàn.

Trả lời:

- Đối với đề nghị kiểm tra hệ thống công tơ điện thôn 11 (Đo điện không chính xác): Điện lực Văn Bàn đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Dương Quý đi kiểm tra hệ thống công tơ điện thôn 11, trong quá trình đọc chỉ số công tơ điện có sự nhầm lẫn việc ghi chỉ số công tơ. Điện lực Văn Bàn đã giải quyết xong cho hộ gia đình.

- Đối với đề nghị kéo đường điện từ Khuổi Nặm đến Huổi Lẻ chiều dài 700m phục vụ nhu cầu điện của hơn 20 hộ dân: Điện lực Văn Bàn đã làm việc với UBND xã Dương Quý và cơ biên bản xem xét đề nghị của cử tri bố trí trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Đối với đề nghị kéo cao hệ thống dây điện thôn 12 để đảm bảo an toàn: Điện lực Văn Bàn đã kiểm tra và giải quyết xong trong tháng 7/2017.

15. Cử tri xã Dàn Thàng đề nghị kéo lắp điện lưới quốc gia cho 02 thôn Nặm Cản và Nặm Hò xã Dàn Thàng.

Trả lời:

Đối với đề nghị kéo lắp điện lưới quốc gia cho 02 thôn Nặm Cản và Nặm Hò xã Dàn Thàng: UBND tỉnh Lào Cai đã có Kế hoạch 141/KH-UBND ngày 16/5/2017 về việc thực hiện tiêu chí quốc gia về Điện trong Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2017-2020; trong đó có cấp điện cho 02 thôn Nặm Cản và Nặm Hò xã Dàn Thàng vào năm 2018 với tổng vốn 6.375 tỷ đồng.

16. Cử tri xã Dàn Thàng Đề nghị VNPT Văn Bàn cho kiểm tra độ an toàn của hệ thống đường dây và có phương án sửa chữa đảm bảo an toàn

Ngày 17/10/2017 Trung tâm Viễn thông Văn Bàn đã đi kiểm tra tuy nhiên tại đây là đường dây của Viettel. Chi nhánh Viettel Văn Bàn đã đi kiểm tra hướng từ Dương quý đi Dàn thàng- Nặm Chày thì chủ yếu đi trên cột 35KV của EVN nên mức độ ảnh hưởng đến khu vực dân cư là rất nhỏ. Hàng tuần Viettel có nhân viên đi tuần tra bảo dưỡng tuyến cáp thường xuyên nên bà con yên tâm về độ an toàn. Khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn bà con có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của Giám đốc Viettel Văn Bàn 0982.463686 để được giải đáp.

17. Cử tri xã Dương Quý đề nghị có hướng dẫn cụ thể về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh gây phiền hà, người dân phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi để làm thủ tục; Đề nghị quy hoạch bãi đổ thải rác khu vực bãi suối Nặm Trố, tránh gây ô nhiễm môi trường; Đề nghị có phương án quy hoạch vành đai bãi soi Pa Hóc, Nà Hạch, Tông Hóc tránh gây ra tình trạng tranh chấp sử dụng; Đề nghị kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm hành vi xả thải gây vùi lấp ruộng đồng từ Thủy điện Nặm Khắt.

Trả lời:

- Trình tự thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu được quy định theo thủ tục số 08 tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc công bố 16 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia kiểm tra, thẩm định và quyết định cấp giấy chứng nhận cho người dân khi đủ điều kiện cấp. Trong trường hợp cán bộ, công chức có biểu hiện sách nhiễu, gây khó khăn khi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân thông báo kịp thời đến UBND huyện Văn Bàn để kiểm tra, xử lý, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

- Về việc đề nghị quy hoạch bãi đổ rác thải khu vực bãi thải: Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 trên địa bàn huyện Văn Bàn, xã Dương Quý được phê duyệt quy hoạch một bãi đổ rác thải với diện tích 01ha. Tuy nhiên đến nay chưa thực hiện. Về việc này, yêu cầu UBND xã Dương Quý chỉ đạo kiểm tra lại vị trí bãi rác thải theo quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 27/01/2014. Nếu phù hợp thì đăng ký, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trong thời gian tới. Trường hợp không còn phù hợp với điều kiện thực tế thì rà soát quỹ đất trên địa bàn, tìm một vị trí đất khác phù hợp và lên phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, chuyển hồ sơ đến UBND huyện để được xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đề nghị có phương án quy hoạch vành đai bãi soi Pa Hóc, Nà Hạch, Tông Hóc: Yêu cầu UBND xã phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

- Ý kiến Thủy điện Nậm Khắt xả thải vùi lấp ruộng đồng: UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế theo ý kiến của cử tri xã Dương Quý. Theo kết quả kiểm tra ngày 26/6/2017, tại hiện trường phát hiện 03 điểm sạt lở phía trên đập thủy lợi Nậm Khắt làm đất, đá trôi xuống suối Nậm Khắt, nguy cơ vùi lấp, ảnh hưởng đến đập thủy lợi của xã Dương Quý khi mưa lũ lớn sảy ra. Nguyên nhân sạt lở do hoạt động thi công trước đây của dự án Thủy điện Nậm Khắt. Qua kiểm tra Đoàn đã yêu cầu công ty CP PTNL Đông Nam Á là chủ đầu tư công trình Thủy điện Nậm Khắt phải khẩn trương khắc phục hậu quả việc đất đá đổ xuống trong quá trình thi công. Đến nay, công ty đã thực hiện khắc phục xong, không còn nguy cơ sạt lở đất đá làm ảnh hưởng đến thủy lợi Nậm Khắt.

18. Cử tri xã Dân Thành đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông Hà Xuân Hạt xã Hòa Mạc với nhân dân thôn Nậm Tăm - Dân Thành.

Trả lời:

Sau khi nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của ông Hà Xuân Hạt, địa chỉ thôn 01, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai với các hộ dân thôn Nậm Tăm, xã Dân Thành, ngày 26/10/2016 phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Nội vụ, UBND các xã Hòa Mạc, Dân Thành tổ chức

xem xét, kiểm tra xác minh theo nội dung đơn đề nghị của ông Hà Xuân Hạt. Từ kết quả kiểm tra, xác minh, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn hộ ông Hà Xuân Hạt nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai đến UBND xã Hòa Mạc để được xem xét giải quyết theo quy định.

Sau khi ông Hà Xuân Hạt nộp đơn tại xã Hòa Mạc, UBND xã Hòa Mạc đã phối hợp với UBND xã Dân Thành tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật, kết quả hòa giải tranh chấp không thành. UBND xã Hòa Mạc hướng dẫn hộ ông Hà Xuân Hạt gửi đơn lên Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn. Theo hướng dẫn của UBND xã Hòa Mạc hộ ông Hà Xuân Hạt tiếp tục gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn để đòi lại diện tích đất tranh chấp nhưng không được tiếp nhận đơn, lý do: chưa cung cấp được chính xác sơ đồ, vị trí, diện tích đất tranh chấp. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn ông Hà Xuân Hạt đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Bàn để được xem xét, giải quyết.

19. Cử tri xã Dương Quỳnh kiến nghị các chính sách hỗ trợ, đầu tư cần phải quan tâm đến hiệu quả, chất lượng và quyền, lợi ích của nhân dân. Phải lắng nghe nguyện vọng, dư luận nhân dân. Đầu tư phải gắn với trách nhiệm, hiệu quả, tránh lãng phí (không để tình trạng đầu tư không hiệu quả như phát cây con giống cho nhân dân mà tỷ lệ sống sót chưa được 5%, cấp phát dê, lợn giống cho dân đầu năm 2017 không hiệu quả).

Trả lời:

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đều được thực hiện đúng trình tự theo quy định, dựa trên nhu cầu đăng ký của người dân (có đơn kèm theo dự án), phù hợp với định hướng quy hoạch sản xuất của địa phương. Ngoài ra khi thực hiện cung ứng cây con giống, các cơ quan chuyên môn đều thẩm định chất lượng, đảm bảo mới cung ứng cho nhân dân.

Các dự án thuộc chương trình hỗ trợ sản xuất giao UBND các xã, thị trấn được làm chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng cây con giống, vật tư về khối lượng, chất lượng và giá cả. UBND xã cần nêu cao trách nhiệm của chủ đầu tư, cung ứng vật tư, con giống theo nguyện vọng của người dân và định hướng quy hoạch sản xuất trên địa bàn, giám sát chặt chẽ chất lượng đầu vào cũng như quy trình chăm sóc sau khi thực hiện dự án, đảm bảo tỷ lệ sống, nâng cao hiệu quả của các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

20. Cử tri xã Thảm Dương đề nghị thay chế độ hỗ trợ cây, con giống bằng hỗ trợ tiền vốn cho nhân dân tự chủ động về giống. Vì hiện nay chương trình hỗ trợ cây, con giống không hiệu quả, gây lãng phí.

Trả lời:

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Quyết định 15/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/4/2015; Thông tư 05/2013/TTLT-UBND-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 liên bộ; Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định hỗ trợ bằng hiện vật (cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp) không có nội dung hỗ trợ bằng tiền mặt để nhân dân tự mua cây, con giống, nếu thấy rằng hỗ trợ cây, con giống không hiệu quả, gây lãng phí cử tri có thể đề nghị thực hiện các nội dung hỗ trợ khác trên cơ sở các chính sách nhà nước

đã quy định thông qua đơn đề nghị hỗ trợ của nhân dân và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

21..Cử tri xã Nậm Chày đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp bổ sung kinh phí thực hiện 102 năm 2016 do chênh lệch giữa nghèo thu nhập và nghèo đa chiều (không có hướng dẫn chi trả hỗ trợ).

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó số lượng hộ nghèo năm 2016 của tỉnh Lào Cai tăng gần gấp 3 lần so với chuẩn nghèo tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Do đó kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh cũng như địa bàn huyện cũng tăng lên tương ứng và ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. UBND tỉnh đã có Công văn số 5069/UBND-TM ngày 18/10/2016 về việc xác định đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tại mục 2 của công văn nêu “Đối với các chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo do Trung ương ban hành, trong khi ngân sách trung ương chưa bổ sung kinh phí cho tỉnh, tạm thời chi trả dựa trên danh sách người nghèo, cận nghèo được xác định theo tiêu chí thu nhập tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg”.

22. Cử tri xã Nậm Chày đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện chi trả trợ cấp hoạt động cho các chức danh Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban, Phó các Ban HĐND xã, chi phí xây dựng báo cáo HĐND, chi phí giám sát theo quy định; chi hỗ trợ công tác phí và các khoản mục hoạt động theo Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai.

Trả lời:

Căn cứ nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai. Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu cho UBND huyện giao kinh phí hỗ trợ hoạt động của HĐND cấp xã cho các xã cũng như UBND xã Nậm Chày đảm bảo khoảng 95% kinh phí hỗ trợ hoạt động của HĐND năm 2017 (theo đúng số dự toán kinh phí UBND tỉnh giao tại QĐ số 4568/QĐ-UBND), số kinh phí hỗ trợ hoạt động còn lại và kinh phí hỗ trợ cho các chức danh HĐND kiêm nhiệm đã được UBND tỉnh bổ sung trong tháng 8/2017, trên cơ sở kinh phí giao của tỉnh, UBND huyện Văn Bàn đã giao bổ sung cho các xã tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 bổ sung cho các xã.

23. Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người nông dân, tiếp tục có các chính sách định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp, hỗ trợ ngành nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giá cho chăn nuôi lợn, hỗ trợ diện tích ngô bị hạn hán.

Trả lời:

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ quyết định trên, kết hợp với Chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dựa trên định hướng đề án phát triển của xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền tới nhân dân, tổng hợp, xây dựng dự án theo các chính sách trên để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với diện tích ngô bị hạn đề nghị UBND các xã sử dụng kinh phí dự phòng, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

24. Việc cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em học sinh, các hộ nghèo, đặc biệt các trẻ em người kinh khi mua bảo hiểm Y tế, ... do thiếu chính xác gây khó khăn cho các em học sinh, người dân đi khám chữa bệnh và thu nộp viện phí. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp giải quyết.

Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng do UBND xã, thị trấn lập, chuyển cơ quan quản lý đối tượng xác nhận. BHXH huyện là khâu cuối cùng nhận danh sách để in thẻ. Vì vậy để cung cấp thông tin chính xác phải từ người dân, từ UBND xã. Các đơn vị quản lý đối tượng cấp thẻ kiểm tra xác nhận vào danh sách. Tuy nhiên BHXH huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân khi đến giao dịch đổi thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH có thể lấy thẻ BHYT ngay trong ngày. BHXH huyện cũng phối hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn người dân đến cơ quan BHXH đổi lại thẻ BHYT khi phát hiện sai thông tin trên thẻ.

III. Cụm các xã: Hòa Mạc, Làng Giàng, thị trấn Khánh Yên- Tổ đại biểu số 3

1. Cử tri xã Hòa Mạc đề nghị cấp kinh phí sửa chữa Kè Nà Ngoa tại thôn 2 Noong Sề bị hỏng sạt lở do cơn bão số 3 có chiều dài $L = 100$ m gây mất an toàn cho các hộ dân; Kè suối Mạc 1 vì sau cơn bão số 3 đã sạt vào đến đường bê tông chạy dài theo suối, về lâu dài nếu không xây kè sẽ ảnh hưởng đến dân cư sinh sống dọc thôn 8 và thôn 9.

Trả lời:

- Đối với sửa chữa kè Nà Ngoa tại thôn 2 Loong Sề: Do ngân sách huyện có hạn, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư tại Văn bản số 972/UBND-TH ngày 23/9/2016.

- Đối với Kè suối Mạc 1 vì sau cơn bão số 3: UBND huyện sẽ báo tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Vì đây là dự án cần nguồn vốn đầu tư lớn vượt quá khả năng cân đối ngân sách huyện.

2. Cử tri xã Làng Giàng kiến nghị UBND huyện xem xét Công trình cấp nước sinh hoạt Làng Giàng - Làng Cốc đã đầu tư nhưng không hiệu quả, hiện đã hỏng, đề nghị UBND huyện xem xét và chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc cụ thể và khắc phục công trình cho nhân dân.

Trả lời:

UBND huyện đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có phương án khắc phục cụ thể:

- Quy mô công trình nâng cấp sửa chữa:
 - + Tận dụng đầu mối chỉ sửa chữa đập đã bị thủng, mắt lưới chắn rác và tấm khe phai.
 - + Làm lại tuyến kênh dẫn bằng bê tông bxx = 0,4x0,4 và, bề lằng cát trước khi dẫn vào pin lọc.
 - + Làm mới bể lọc do bể lọc tại vị trí khác với lý do bể lọc tại O65 nằm trên vị trí đang sạt lở.
 - + Do trước đây công trình phục vụ từ 802 hộ 4.010 nhân khẩu nhưng đến nay số hộ đã tăng lên lên 928 hộ 02 trường học, UBND xã, 01 trạm y tế. Dẫn đến đường ống chính cũ D100 và D80 sẽ không đủ lưu lượng cung cấp, phải thay thế bằng đường ống HDPE D160 về bể lọc và ống HDPE D110 về bể áp lực cho phù hợp, tận dụng lại khoảng 70% ống cũ của công trình.
 - + Xây mới hố van chia nước dọc tuyến công trình và xây mới 928 hố van đồng hồ cho hộ dân và 02 trường học, UBND xã, 01 trạm y tế xã.
- Kinh phí bổ sung khái toán: 8.000.000.000 đồng (Chưa có hồ sơ thiết kế).

3. Cử tri xã Hòa Mạc đề nghị Chủ đầu tư Ban QLDA xây dựng cơ bản huyện Văn Bàn khẩn trương khắc phục công trình cấp nước sinh hoạt thôn 2 Noong Xê xã Hòa Mạc huyện Văn Bàn để cung cấp nước cho nhân dân.

Trả lời:

UBND huyện đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có phương án khắc phục cụ thể:

- Quy mô công trình nâng cấp sửa chữa như sau: Điều chỉnh đầu mối lấy nước lên phía trên 2,5 km tại khe suối thuộc thôn Tùn Dưới, xã Dương Quy .
 - + Thay thế bể lọc thô cũ bằng 01 bể lọc thô mới với kích thước B=2,5m, chiều dài khoang lắng 1,8m, khoang lọc 1,5m, khoang chứa 3,4m, khoang lắng 2m, khoang chứa + lọc 1,5m, Kết cấu nền bê tông M200#, lót bê tông M100# dày 10cm, tường BT M200#, tấm đan BTCT M200#.
 - + Giữ nguyên hệ thống thiết bị lọc Áp lực, bể điều tiết kết hợp bể áp lực.
 - + Tận dụng lại một số đường ống chính D75, thay thế lắp đặt đường ống mới L=2.500m.
 - + Xây mới 02 hố van chia nước tại O175, O190.
 - + Xây mới 21 hố đồng hồ hộ dân, 01 hố đồng hồ nhà Văn hóa, thay thế 03 đồng hồ bị hư hỏng.
 - + Xây mới 01 bể 3m3 nhà văn hóa thôn 2 Noong Sê.
 - Kinh phí bổ sung khái toán: 1.500.000.000 đồng (đã có hồ sơ thiết kế, dự toán).
- 4. Cử tri thị trấn Khánh Yên đề nghị nhà nước xem xét lại đường nước sinh hoạt cho nhân dân vì hiện nay nước sinh hoạt không đủ dùng.*

Trả lời:

Theo báo cáo của Xí nghiệp nước sạch thị trấn Khánh Yên hiện nay, do nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu nước của thị trấn.

Để giải quyết thực trạng thiếu nguồn nước cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Khánh Yên và các vùng phụ cận; theo quy hoạch chung thị trấn Khánh Yên - vùng phụ cận, và Đề án Phát triển mạng lưới đô thị huyện Văn Bàn giai đoạn 2016-2020 của BCH Đảng bộ huyện Văn Bàn, đã đưa danh mục dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy nước thị trấn Khánh Yên với quy mô 3.000m³/ngày/đêm, UBND huyện báo cáo đề xuất với UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư nâng cấp trong thời gian sớm nhất.

5. Cử tri xã Hòa Mạc đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản của huyện trả lời dứt điểm (có khắc phục công trình không, thời gian khắc phục là khi nào) đối với công trình cấp nước 4 thôn 6, 7, 8, 9 vì công trình từ khi đầu tư năm 2012 đến nay đã bàn giao nhưng không hoạt động gây lãng phí tiền của nhà nước.

Trả lời:

UBND huyện đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có phương án khắc phục cụ thể:

- Quy mô công trình nâng cấp sửa chữa:

+ Điều chỉnh đầu mối lấy nước lên phía trên 1,5 km tại khe suối Tùn Trên xã Dương Quý để đảm bảo chất lượng nguồn nước không bị ô nhiễm.

+ Nạo vét bùn đất ở bể lọc và bể điều tiết.

+ Lắp đặt mới tuyến ống tại vị từ đầu mối dự kiến về bể lọc chiều dài khoảng 3.500m, ống kẽm cũ D80 từ đầu mối cũ về bể lọc chuyển về lắp đặt thay các vị trí có ống chính D63. Tuyến ống chính cũ D63 chuyển đi lắp đặt các tuyến nhánh cho phù hợp với lưu lượng, Các tuyến nhánh sửa chữa lại các vị trí mối ren giữa các ống.

+ Xây mới hồ đồng hồ cho 280 hộ dân, 03 trường học, 01 trạm y tế, 01 UBND xã.

- Kinh phí bổ sung khái toán: 4.500.000.000 đồng (chưa có hồ sơ thiết kế).

6. Cử tri xã Làng Giàng đề nghị UBND huyện cấp kinh phí nâng cấp tuyến Mương A và nâng cấp tuyến mương Thủy lợi Nà Hin xã Làng Giàng để dân nước chống hạn, chuyển đổi mục đích cây trồng tại xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn.

Trả lời:

Công trình nâng cấp tuyến Mương A đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch trung hạn đề nghị được đầu tư. Đối với các công trình khác của xã Làng Giàng, yêu cầu UBND xã Làng Giàng lập tờ trình nêu rõ quy mô, khái toán kinh phí để thực hiện công trình gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch năm tiếp theo, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư, theo đúng quy định.

7. Cử tri thị trấn Khánh Yên đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp đường điện vào Tổ dân phố Nà Trang, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn.

Trả lời:

UBND huyện đã có Công văn số 1091/UBND-TH ngày 17/10/2017 về việc rà soát tình hình sử dụng điện trên địa bàn, trong đó có nội dung yêu cầu UBND các xã, thị trấn thống kê danh sách các thôn bản, nhóm hộ có nhu cầu đầu tư, mở rộng hệ thống lưới điện trên địa bàn xã gửi về UBND huyện (quan phòng Kinh tế và Hạ tầng). Đến nay Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã nhận được báo cáo và đề xuất đầu tư của UBND thị trấn Khánh Yên và đang tổng hợp đề xuất với UBND tỉnh cũng như đề xuất với Công ty Điện lực Lào Cai đưa vào kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

8. Cử tri thị trấn Khánh Yên phản ánh hiện nay nhà của các hộ dân tại khu vực Tổ 5 thị trấn Khánh Yên đã bị lún, đề nghị nhà nước khẩn trương công bố quy hoạch để nhân dân còn được làm nhà. Đề nghị nhà nước cấp sổ đỏ cho nhân dân trong khu vực tổ 5 thị trấn Khánh Yên để dân yên tâm sản xuất.

Trả lời:

- Đối với đề nghị công bố quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn (giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030) được phê duyệt tại Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai đã được công bố công khai. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Khánh Yên được phê duyệt tại Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai; phạm vi ranh giới quy hoạch gồm tổ dân phố số 5, tổ dân phố Na Sầm thị trấn Khánh Yên và một phần thuộc thôn Nà Tiềm xã Làng Giàng; Quy hoạch đã được công bố công khai theo đúng quy định vào ngày 10/8/2017. Căn cứ quy hoạch nêu trên nhân dân có đủ cơ sở để làm các thủ tục về xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch được duyệt

- Đối với đề nghị nhà nước cấp sổ đỏ cho nhân dân trong khu vực tổ 5 thị trấn Khánh Yên: UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 4665, ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt giá đất cụ thể với các thửa đất trên địa bàn huyện Văn Bàn. Đến hết tháng 11 UBND huyện đã giao đất và cấp GCNQSD đất cho 07/16 hộ gia đình, cá nhân.

9. Cử tri thị trấn Khánh Yên đề nghị UBND huyện xem xét chỗ ở cho người dân vì công trình làm sân tennis làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, hiện nay đất đá tràn xuống nhà dân, đề nghị xem xét bố trí ổn định chỗ ở cho người dân.

Trả lời:

Đối với kiến nghị này, ngày 07/11/2017 UBND huyện đã có Báo cáo số 534/BC-UBND về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Khánh Yên gửi Thường trực HĐND huyện và có gửi đến UBND thị trấn Khánh Yên và các hộ gia đình, cá nhân khu vực tổ dân phố số 08 (hộ ông Nguyễn Văn Bặc, hộ ông Hà Tình, hộ bà Phạm Thị Phúc) với nội dung:

Năm 2015 khi UBND huyện Văn Bàn triển khai công tác GPMB công trình Tuyến 21-28 thị trấn Khánh Yên, 03 hộ gia đình trên cũng nằm trong phạm vi GPMB của công trình;

Hội đồng BTHT&TĐC đã nhiều lần tổ chức họp với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng nằm trong phạm vi GPMB, có thông báo kết luận về việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân; tuy nhiên 03 hộ gia đình gồm hộ ông Nguyễn Văn Bặc, ông Hà Tình và bà Phạm Thị Phúc không đồng ý với phương án

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Hội đồng BTHT&TĐC huyện lập và có nhiều ưu sách không đúng với các quy định của nhà nước. Vì vậy công trình Tuyến 21-28 thị trấn Khánh Yên mới chỉ thực hiện GPMB và bố trí tái định cư đối với hộ ông Hoàng Văn Bình và ông Hoàng Đình Hiệp (con trai ông Bình).

Cũng tại buổi làm việc ngày 27/9/2017 tại UBND thị trấn Khánh Yên; qua ý kiến đề nghị giao đất tái định cư của 03 hộ gia đình; UBND huyện Văn Bàn xét thấy không thể đáp ứng được đề nghị của các hộ gia đình.

10. Cử tri thị trấn Khánh Yên phản ánh sau tuyến đường Tổ dân phố số 1, thị trấn Khánh Yên do mưa bão và do xây công trình tọa độ pháo cao sạ 12 ly 7 của huyện hiện nay sạt lở đổ vào nhà dân, đề nghị nhà nước đầu tư xây kè và hót sạt công trình trên để không ảnh hưởng đến nhân dân.

Trả lời:

Ngày 8/8/2015 UBND huyện Văn Bàn đã phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Văn phòng BCH PCTT tỉnh kiểm tra thực tế việc sạt lở ở Tổ dân phố số 1, thị trấn Khánh Yên. UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành đánh giá tình trạng sạt lở, đề xuất biện pháp khắc phục xử lý.

11. Cử tri xã Làng Giàng đề nghị UBND huyện xem xét lại hoạt động của các Công ty khoáng sản hoạt động trên địa bàn xã Làng Giàng vì hiện nay xe cộ, người ra vào gây ách tắc giao thông và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Trả lời:

UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo Công an huyện tuần tra kiểm soát tuy nhiên vẫn xảy ra ách tắc cục bộ do lưu lượng xe nhiều. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác phối hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo tránh xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông được thuận lợi, dễ dàng.

12. Hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn nằm trong vùng quy hoạch như: Nút giao IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đô thị Bảo Hà - Tân An; Quy hoạch khu đô thị phía Tây thị trấn Khánh Yên triển khai chậm; nên Nhân dân không dám đầu tư sản xuất, mở rộng ngành nghề, không xây dựng được nhà ở ổn định, sinh hoạt hàng ngày của người dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị trong điều kiện hiện nay, huyện nên sớm đầu tư quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho Nhân dân được sản xuất và xây dựng nhà ở.

Trả lời:

Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện rà soát và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh một số dự án quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong từng giai đoạn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai.

Hiện nay quy hoạch Nút giao IC16 cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Tân An; quy hoạch khu đô thị mới phía Tây thị trấn Khánh Yên đã được công bố công khai; trong đó có Quy hoạch khu đô thị phía Tây thị trấn Khánh Yên và Quy hoạch trung tâm xã Tân An đã nằm trong kế hoạch sử

dụng đất năm 2017 của huyện Văn Bàn được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai; UBND huyện đang kêu gọi các Nhà đầu tư và chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch.

Đối với các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch thuộc phạm vi quy hoạch xây dựng các dự án thì khi triển khai thực hiện các dự án được đền bù GPMB, TĐC theo đúng quy định của Nhà nước. Đối với các hộ dân có đất nằm trong vùng quy hoạch và đã có Giấy CNQSDĐ phù hợp với quy hoạch được duyệt thì nhân dân vẫn được sản xuất và xây dựng nhà ở theo quy định. Đối với các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch có giấy CNQSDĐ không phù hợp với quy hoạch muốn xây dựng nhà ở thì phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tùy theo từng trường hợp cụ thể khi có đề xuất của nhân dân, giao UBND xã, thị trấn kiểm tra xác minh báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định.

13. Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người nông dân, tiếp tục có các chính sách định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp, hỗ trợ ngành nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giá cho chăn nuôi lợn, hỗ trợ diện tích ngô bị hạn hán.

Trả lời:

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ quyết định trên, kết hợp với Chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dựa trên định hướng đề án phát triển của xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền tới nhân dân, tổng hợp, xây dựng dự án theo các chính sách trên để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với diện tích ngô bị hạn đề nghị UBND các xã sử dụng kinh phí dự phòng, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

14. Việc cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em học sinh, các hộ nghèo, đặc biệt các trẻ em người kinh khi mua bảo hiểm Y tế, ... do thiếu chính xác gây khó khăn cho các em học sinh, người dân đi khám chữa bệnh và thu nộp viện phí. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp giải quyết.

Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng do UBND xã, thị trấn lập, chuyển cơ quan quản lý đối tượng xác nhận. BHXH huyện là khâu cuối cùng nhận danh sách để in thẻ. Vì vậy để cung cấp thông tin chính xác phải từ người dân, từ UBND xã. Các đơn vị quản lý đối tượng cấp thẻ kiểm tra xác nhận vào danh sách. Tuy nhiên BHXH huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân khi đến giao dịch đổi thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH có thể lấy thẻ BHYT ngay trong ngày. BHXH huyện cũng phối

hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn người dân đến cơ quan BHXH đổi lại thẻ BHYT khi phát hiện sai thông tin trên thẻ.

IV. Cụm các xã Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ - Tổ đại biểu số 4

1. Cử tri xã Khánh Yên Trung đề nghị huyện xem xét giải quyết khu vực đất rừng của gia đình ông Nguyễn Duy Hà, thôn Loong Chai được cấp sổ đỏ từ năm 1998 diện tích 5 ha, nhưng hiện tại nằm trong đất của Công ty TNHH lâm nghiệp Văn Bàn quản lý.

Trả lời:

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trả lời và hướng dẫn ông Nguyễn Duy Hà nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã Khánh Yên Trung và đề nghị UBND xã Khánh Yên Trung có trách nhiệm tiến hành tổ chức hòa giải theo quy định tại Điều 202 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp hòa giải thành thì công nhận kết quả hòa giải theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai năm 2013, báo cáo kết quả hòa giải về UBND huyện Văn Bàn qua phòng Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo.

Trường hợp hòa giải không thành thì UBND xã Khánh Yên Trung hướng dẫn hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hà khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn theo quy định tại Khoản 1 Điều 203 của Luật Đất đai năm 2013.

2. Cử tri xã Khánh Yên Hạ đề nghị có cơ chế hỗ trợ cho các hộ dân thực hiện canh đồng một giống do ảnh hưởng thời tiết giảm năng suất và bị mất trắng.

Trả lời:

Ngày 9/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong đó quy định:

+ Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;

+ Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha;

+ Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha;

+ Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha;

Tuy nhiên thiệt hại trên địa bàn 02 xã chưa được UBND tỉnh công bố dịch bệnh nên UBND huyện không thể sử dụng kinh phí dự phòng để hỗ trợ nhân dân, yêu cầu UBND các xã trên vận động nhân dân tham gia vào các dự án liên kết sản xuất vụ Đông nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho nhân dân thông qua việc hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư cho mua giống thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ sản xuất chương trình 293 của Chính phủ (kinh phí hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng/ha nếu tham gia vào dự án liên kết sản xuất vụ Đông).

3. Cử tri xã Khánh Yên Trung đề nghị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho 3 thôn Én 1, Én 2, Én 3 đáp ứng nhu cầu sử dụng cho 220 hộ, hiện tại người dân tự đầu tư đưa nước về nên không đảm bảo vệ sinh. Đề nghị sớm đầu tư công trình nước sạch “Nà Môn Lào” phục vụ cho 6 thôn đã được khảo sát từ năm 2014.

Trả lời:

- Công trình cấp nước sinh hoạt cho 3 thôn Én 1, Én 2, Én 3 đáp ứng nhu cầu sử dụng cho 220 hộ, theo ý kiến đề nghị cử tri nguồn nước được lấy nổi tiếp vào công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt xã Khánh Yên Trung được đầu tư năm 2016 cấp nước sinh hoạt phục vụ 196 hộ dân và khai hoang 45 ha lúa. Yêu cầu UBND Khánh Yên Trung tổ chức họp dân cam kết thực hiện việc thu tiền nước, lập tờ trình gửi UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp) ghi kế hoạch đầu tư trung hạn vào những năm tiếp theo.

- Qua rà soát trên địa bàn xã Khánh Yên Trung không có danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung “Nà Môn Lào” phục vụ cho 6 thôn đã được khảo sát từ năm 2014.

4. Cử tri xã Khánh Yên Thượng đề nghị huyện đầu tư kinh phí kiên cố hóa mương thủy lợi thôn Nậm Cọ dài 230 m; kiểm tra sửa chữa và khắc phục hệ thống mương thủy lợi Bản Nỏong; Đầu tư xây dựng nâng cấp công trình nước sạch thôn Nà Thái, hiện tại nước không đủ và không đảm bảo vệ sinh.

Trả lời:

- Đối với việc kiên cố hóa mương thủy lợi thôn Nậm Cọ dài 230m; kiểm tra sửa chữa và khắc phục hệ thống mương thủy lợi Bản Nỏong: Yêu cầu UBND xã Khánh Yên Thượng sử dụng nguồn kinh phí thủy lợi phí, nguồn kinh phí dự phòng và huy động nguồn lực từ nhân dân để thực hiện sửa chữa, nếu không đủ đề nghị UBND huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch) xem xét, bố trí nguồn vốn.

- Đối với việc đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình nước sạch thôn Nà Thái, yêu cầu UBND xã Khánh Yên Thượng tổ chức họp dân xác định rõ nhu cầu dùng nước, nguồn nước có đảm bảo, xác định khối lượng hư hỏng của công trình, cam kết việc thu tiền nước khi đầu tư và thống nhất phương án sửa chữa công trình. UBND xã lập tờ trình đề nghị UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT; Tài chính - Kế hoạch tổng hợp) ghi kế hoạch đầu tư xây dựng những năm tiếp theo.

5. Cử tri Khánh Yên Hạ đề nghị làm bổ sung cột điện, làm đường điện, lắp công tơ tại các cột điện đã được nâng cấp đầu tư tại các thôn: Sung, Pom Niểu, Lảng 2; đề nghị ngành điện lắp đặt công tơ điện cho nhà văn hóa thôn Lảng 1.

Trả lời:

- Về đề nghị làm bổ sung cột điện, làm đường điện: Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực Văn Bàn và UBND xã Khánh Yên Hạ thực hiện rà soát tình hình sử dụng điện lưới Quốc gia trên địa bàn xã, kết quả như sau: xã Khánh Yên Hạ hiện nay có 5 trạm biến áp, tổng công suất 730 KVA, 12,685 Km đường 35 KV; 15,524 Km đường dây 0,4 KV (hạ thế) đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; có 16/17 thôn bản, 1149/1196 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đảm bảo an toàn kỹ thuật, đạt tỷ lệ 96%. Tuy nhiên trên địa bàn xã, vẫn còn một số nhóm sử dụng đường dây 0,4kv tự kéo, cụ thể gồm: Thôn Pắc Xung 01 nhóm có

14 hộ, chiều dài đường dây 0,4kv khoảng 0,5km; thôn Pom Niều có 2 nhóm hộ (nhóm hộ thứ nhất có 12 hộ, chiều dài đường dây 0,4kv khoảng 0,3km; nhóm hộ thứ 2 có 21 hộ, chiều dài đường dây 0,4kv khoảng 0,35km; thôn Cườm 01 nhóm hộ có 25 hộ chiều dài đường dây 0,4kv khoảng 0,35km; thôn Văn Khánh có 02 nhóm hộ (nhóm hộ thứ nhất dọc đường huyện lộ 51 có 11 hộ dân chiều dài đường dây 0,4kv khoảng 0,2km; nhóm hộ thứ 2 có 09 hộ chiều dài đường dây 0,4kv khoảng 0,2km); Thôn Phát 01 nhóm có 9 hộ chiều dài đường dây 0,4kv khoảng 0,2km; thôn Nà Lui 01 nhóm có 13 hộ, chiều dài đường dây 0,4kv khoảng 0,4km. Tổng chiều dài đường dây 0,4kv cần đầu tư bổ sung để cấp điện cho các nhóm hộ sử dụng đường dây tự kéo khoảng 2,5km. Tại buổi làm việc đã đề nghị ngành Điện xem xét bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư kéo dài đường dây 0,4kv cho các nhóm hộ còn sử dụng đường dây tự kéo nêu trên vào kế hoạch đầu tư năm 2017 và các năm tiếp theo. Đồng thời Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tổng hợp báo Sở Công Thương để đăng ký kế hoạch đầu tư...

- Về đề nghị lắp công tơ tại các cột điện đã được nâng cấp đầu tư tại các thôn: Đến ngày 15/10/2017, theo báo cáo của Điện lực Văn Bàn đơn vị đã lắp xong các công tơ cho các hộ dân tại các Tuyến mới được đầu tư bổ sung kéo dài đường dây 0,4kv tại các thôn của xã Khánh Yên Hạ.

- Đề nghị lắp công tơ cho Nhà Văn Hóa thôn Lăng 1: Nội dung này, tại ngày 12 tháng 7 năm 2017, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực Văn Bàn đã hướng dẫn cán bộ địa chính xã về thủ tục thực hiện hợp đồng mua bán điện để phục các nhà Văn hóa thôn bản trên địa bàn xã và đề nghị cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn cho các trưởng thôn liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh của Điện lực Văn Bàn để ký các hợp đồng mua điện theo đúng quy định.

6. Cử tri xã Chiềng Ken đề nghị Công ty điện lực Văn Bàn nâng cấp trạm biến áp khu vực các thôn Bẻ, hiện nay điện quá yếu không đủ để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, có giải pháp di chuyển trạm biến áp ra ngoài khu vực trường học tại khu vực trường học thuộc thôn Chiềng Cử tri xã Khánh Yên Thượng đề nghị đầu tư cấp kinh phí đầu tư xây dựng đường điện cho các nhóm hộ dân thuộc các thôn Nà Thái, Bản Nởong (mỗi thôn còn 10 hộ).

Trả lời:

- Đối với nâng cấp trạm biến áp khu vực các thôn Bẻ: Trạm biến áp Bẻ cấp điện cho 4 thôn thuộc khu vực Lăng Bẻ được ngành điện đầu tư, từ năm 2005 thuộc công trình cấp điện cho xã Chiềng Ken. Công suất máy biến áp lúc đầu tư năm 2005 là 75kva. Đến tháng 10/2016, Điện lực Văn Bàn đã thực hiện nâng cấp công suất máy biến áp từ 75kva lên 180kva. Trạm biến áp Bẻ cung cấp điện cho các hộ thuộc 4 thôn với 259 hộ (gồm Thôn Bẻ 1 có 64 hộ, thôn Bẻ 2 có 57 hộ, thôn Bẻ 2A có 75 hộ, thôn Bẻ 3 có 64 hộ) với 264 công tơ (khách hàng). Hiện tại công suất phụ tải thực tế mới dùng hết 50% công suất máy biến áp (kết quả theo dõi thực tế qua hệ thống tự động của điện lực Văn Bàn). Do vậy việc nâng cấp trạm biến áp Bẻ hiện nay là chưa cần thiết.

- Đối với đề nghị cấp kinh phí đầu tư xây dựng đường điện cho các nhóm hộ dân thuộc các thôn Nà Thái, Bản Nởong: Đã xây dựng Trạm biến áp giữa 02 thôn Nà Thái, Bản Thuông; dự kiến trong tháng 11/2017 sẽ cấp điện cho nhân dân.

7. *Cử tri xã Khánh Yên Thượng đề nghị UBND huyện báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra việc lưu thông của các xe đầu kéo vận chuyển quặng để có biện pháp xử lý, hiện tại không đảm bảo an toàn giao thông và đi lại của người dân, đồng thời làm hỏng đường; đề nghị đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường 279 từ Khe Lếch đi Tân Thượng (nút IC 16).*

Trả lời:

- UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo Công an huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các công ty khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện Văn Bàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công an huyện phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuyên truyền, vận động các công ty chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản.

- UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến quốc lộ 279, tỉnh lộ 151, phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai trong công tác tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển quặng chở quá tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên đặt trạm cân trọng tải di động tại các khu vực xã Sơn Thủy, Tân Thượng, nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác phối hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo tránh xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông được thuận lợi, dễ dàng.

- Đối với đề nghị đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường 279 từ Khe Lếch đi Tân Thượng (nút IC 16): Tuyến đường 279 từ Khe Lếch đi Tân Thượng đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; dự kiến tháng 6/2018 sẽ triển khai thực hiện.

8. *Cử tri xã Khánh Yên Thượng đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra và có biện pháp sớm khắc phục bãi rác thải tập trung tại xã Khánh Yên Thượng hiện tại rất ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bức xúc trong nhân dân.*

Trả lời:

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Khánh Yên Thượng tiến hành kiểm tra khu vực Bãi rác thải tập trung tại thôn Nà Lộc, xã Khánh Yên Thượng. Qua kiểm tra vị trí bãi rác được quy hoạch độc lập, cách khu dân cư và Trường Tiểu học số 1 khoảng 200m (qua 01 đồi Cọ). Toàn bộ khối lượng rác thải tập kết về bãi đã được Công ty TNHH MTV Hoàng Yên xử lý chôn lấp đảm bảo theo quy định, hiện tại trên bãi có khoảng 10m³ rác thải mới được vận chuyển về đang được xử lý bằng phun hóa chất khử mùi trước khi tiến hành chôn lấp. Tuy nhiên, tại thời điểm

kiểm tra vẫn có mùi khó chịu bốc lên từ bãi rác làm ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân sinh sống gần khu vực này.

Để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất sự ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác tập chung. UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng (là cơ quan quản lý trực tiếp Công ty TNHH MTV Hoàng Yên) tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH MTV Hoàng Yên nâng cao trách nhiệm, thường xuyên thu gom, xử lý rác thải tại khu vực Bãi rác thải tập trung tại thôn Nà Lộc, xã Khánh Yên Thượng theo đúng quy định.

9. Cử tri xã Khánh Yên Hạ đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi công nhà máy thủy điện Yên Hà tại khu vực thôn Nà Nheo để đảm bảo sau khi Tập đoàn Thăng Long xây dựng công trình hoàn thành không ảnh hưởng đến môi trường, điều tiết nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trả lời:

Công trình dự án thủy điện Yên Hà, huyện Văn Bàn được UBND tỉnh Lào Cai Quyết định chủ trương đầu tư số 770/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 cho Công ty CP Tập đoàn xây dựng Thăng Long. Theo Quyết định chủ trương đầu tư, thời gian từ quý II đến quý IV năm 2017, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, các thủ tục về môi trường...; quý I năm 2018 mới khởi công xây dựng. theo ý kiến kiến nghị của cử tri, khi nào công ty triển khai thi công xây dựng UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các sở ngành của tỉnh và UBND xã Khánh Yên Hạ, UBND xã Liêm Phú thực hiện kiểm tra, giám sát chủ đầu tư theo đúng quy định.

10. Cử tri xã Khánh Yên Trung, đề nghị xem xét lại việc rà soát giải quyết chế độ đối tượng người khuyết tật, cho biết hệ thống văn bản chỉ đạo của các cấp hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng được hưởng chế độ.

Trả lời:

Về giải quyết chế độ trợ cấp cho người khuyết tật hàng tháng Phòng Lao động – TB&XH phối hợp UBND các xã, thị trấn đều giải quyết đầy đủ thông qua dịch vụ chi trả là Bưu điện huyện Văn Bàn đảm bảo trực tiếp đến tận đối tượng đúng thời gian quy định.

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010 và các văn bản hướng dẫn, quy định của pháp luật hiện hành thì việc rà soát giải quyết chế độ người khuyết tật được thực hiện thường xuyên hàng năm. Đối với người khuyết tật thường xuyên có sự thay đổi về mức độ khuyết tật, cụ thể có đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng sau thời gian được sự chăm sóc của gia đình và phân đầu luyện tập của bản thân người khuyết tật, phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng sức khỏe dần hồi phục. Tuy nhiên có đối tượng sau một thời gian thì tình trạng khuyết tật có thể nặng lên, do đó hàng năm Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã phải tổ chức rà soát đánh giá, xác định lại mức độ khuyết tật cho các đối tượng. Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 34/2012/TTLT- BYT- BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - TB&XH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện đối với người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở

lên thì thời gian có hiệu lực pháp lý của biên bản xác định mức độ khuyết tật là 5 năm, người dưới 6 tuổi là 3 năm kể từ ngày ban hành biên bản.

Qua kiểm tra thực tế, tổ chức đối thoại ngày 09/6/2017 và làm việc với UBND xã Khánh Yên Trung ngày 15/10/2017, đối chiếu theo các quy định nêu trên: UBND xã Khánh Yên Trung, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Khánh Yên Trung xây dựng kế hoạch rà soát xác định mức độ khuyết tật đối với các trường hợp đang hưởng đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp.

*** Hệ thống văn bản chỉ đạo của các cấp hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng được hưởng chế độ khuyết tật bao gồm:**

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Luật Người khuyết tật, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động- TB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư LT số 37/2012/TTLT-BLĐTB&XH-BTY-BTC-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật;

- Thông tư Liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật.

- Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về qui định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBH ngày 13/12/2016 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai về Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH qui định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2013 của Chính phủ và Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về qui định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Công văn số 1285/UBND-VX ngày 23/12/2017 của UBND huyện Văn Bàn về việc thực hiện chế độ chính sách bảo trợ xã hội năm 2017.

- Biên bản làm việc giữa Phòng Lao động – TB&XH với UBND xã Khánh Yên Trung ngày 23/11/2015 về việc kiểm tra công tác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng BTXH; Biên bản kiểm tra công tác Lao động – TB&XH ngày 25/10/2016 và Thông báo số 57/TB-PLĐ ngày 14/11/2014 của Phòng Lao động - TB&XH huyện về việc Thông báo kết quả kiểm tra công tác Lao động - TB&XH năm 2016 tại xã Khánh Yên Trung.

11. Cử tri xã Khánh Yên Hạ đề nghị nhà nước sớm hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công về

nhà ở. Đề nghị xem xét giải quyết chế độ theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh BVTQ ở nước Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cho một số đối tượng đã làm hồ sơ 6 năm nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời:

- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Thực hiện Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai v/v phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”. UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai đến các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg theo đúng quy định. Theo Đề án được phê duyệt, huyện Văn Bàn có 813 hộ người có thuộc diện hỗ trợ khó khăn về nhà ở (trong đó có 370 hộ phải phá dỡ để xây mới và 443 hộ cần phải sửa chữa nhà ở). Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ được 09/813 nhà (chiếm 1,1% số hộ cần sửa chữa và làm mới).

Do thời gian hỗ trợ kéo dài dẫn đến gây nhiều bức xúc trong nhân dân, nhiều nhà người có công xuống cấp nghiêm trọng do không có kinh phí hỗ trợ làm nhà. Từ năm 2016 đến nay, Phòng LĐ-TB&XH đã chủ động tham mưu ứng hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công từ nguồn kinh phí do nhân dân và cán bộ đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện hỗ trợ. Do nguồn kinh phí cán bộ và nhân dân đóng góp còn thấp, mỗi năm chỉ hỗ trợ được 8-9 hộ/địa bàn toàn huyện nên không thể đáp ứng được nhu cầu làm theo đề án của Người có công. UBND huyện báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ làm nhà cho Người có công đúng tiến độ đề án.

Ngày 24/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về việc triển khai kế hoạch hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Sau khi có văn bản hướng dẫn của các Sở, ban ngành của tỉnh UBND huyện triển khai thực hiện.

- Đối với giải quyết chế độ theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg: Hiện nay đã tổng kết thực hiện Quyết định 62 xong ở tất cả các cấp, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp chưa kịp kê khai hồ sơ hoặc đã kê khai nhưng chưa được hưởng do có thể hồ sơ bị sai, hồ sơ thất lạc, hồ sơ không đúng địa bàn được hưởng...; Ban CHQS huyện đã đề nghị các xã, thị trấn nếu còn đối tượng chưa kê khai hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì nhanh chóng thông báo đến đối tượng, hướng dẫn kê khai và lập hồ sơ, xét duyệt để Ban CHQS huyện thẩm định, báo cáo xem xét giải quyết chế độ cho công dân theo quy định.

12. Cử tri xã Khánh Yên Trung đề nghị nhà nước xem xét giải quyết chế độ chính sách liên quan đến chất độc hóa học cho các đối tượng hoạt động kháng chiến chống Mỹ, trong cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn có người được hưởng, có người không được hưởng.

Trả lời:

Ngày 15/3/2017 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp UBND xã Khánh Yên Trung đã tổ chức đối thoại trực tiếp với 19 đối tượng đề nghị giải quyết chế độ chính sách liên quan đến chất độc hóa học cho các đối

tượng HĐKC chống Mỹ, mời đại diện thường trực Đảng ủy, HĐND, các ban, ngành đoàn thể xã Khánh Yên Trung dự, nội dung cụ thể như sau:

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, kiến nghị của các đối tượng, phát biểu của đại diện cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Khánh Yên Trung. Phòng Lao động – TB&XH đã trả lời và hướng dẫn các cử tri:

- Tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn cử tri về điều kiện hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học theo các văn bản quy định hiện hành, đồng thời hướng dẫn quy trình, thủ tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Về ý kiến của cử tri, trong cùng một thời điểm, trên cùng một địa bàn tham gia chiến đấu, đóng quân có người được hưởng, có người không được hưởng: Qua rà soát, ý kiến của cử tri là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên trên thực tế không phải tất cả các đối tượng tham gia chiến đấu, đóng quân trên vùng Mỹ rải chất độc hóa học đều được hưởng. Những đối tượng hiện đang được hưởng do có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền, kết quả giám định của Hội đồng y khoa cấp tỉnh kết luận do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến mắc bệnh theo đúng danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

Các đối tượng chưa được hưởng, Phòng LĐ-TB&XH đã hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ, chủ động đến các cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên để khám, nếu đủ điều kiện Phòng sẽ tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị cấp trên giải quyết chế độ theo quy định hiện hành.

13. Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người nông dân, tiếp tục có các chính sách định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp, hỗ trợ ngành nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giá cho chăn nuôi lợn, hỗ trợ diện tích ngô bị hạn hán.

Trả lời:

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ quyết định trên, kết hợp với Chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dựa trên định hướng đề án phát triển của xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền tới nhân dân, tổng hợp, xây dựng dự án theo các chính sách trên để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với diện tích ngô bị hạn đề nghị UBND các xã sử dụng kinh phí dự phòng, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

14. Việc cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em học sinh, các hộ nghèo, đặc biệt các trẻ em người kinh khi mua bảo hiểm Y tế, ... do thiếu chính xác gây khó khăn cho các em học sinh, người dân đi khám chữa bệnh và thu nộp viện phí. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp giải quyết.

Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng do UBND xã, thị trấn lập, chuyển cơ quan quản lý đối tượng xác nhận. BHXH huyện là khâu cuối cùng nhận danh sách để in thẻ. Vì vậy để cung cấp thông tin chính xác phải từ người dân, từ UBND xã. Các đơn vị quản lý đối tượng cấp thẻ kiểm tra xác nhận vào danh sách. Tuy nhiên BHXH huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân khi đến giao dịch đổi thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH có thể lấy thẻ BHYT ngay trong ngày. BHXH huyện cũng phối hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn người dân đến cơ quan BHXH đổi lại thẻ BHYT khi phát hiện sai thông tin trên thẻ.

V. Cụm các xã: Chiềng Ken, Liêm Phú, Nậm Tha - Tổ đại biểu số 5

1. Cử tri xã Nậm Tha đề nghị UBND huyện cho phép chuyển một phần diện tích đất IIa nghèo, không có cây để cấp sỏ đở cho nhân dân trong xã trồng rừng sản xuất.

Trả lời:

Căn cứ vào quy hoạch 3 loại rừng sau khi rà soát điều chỉnh và được công bố, căn cứ vào hiện trạng kiểm kê rừng năm 2015 và quy hoạch sử dụng đất của xã, yêu cầu UBND các xã phối hợp với các chủ rừng kiểm tra thực tế hiện trạng thực tế của lô rừng để đánh giá hiện trạng rừng gửi UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Cử tri xã Nậm Tha đề nghị đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho thôn Khe Tào, lấy nước từ nguồn Khe Đăm dài 2 km, phục vụ cho trên 50 hộ gia đình.

Trả lời:

Yêu cầu UBND Nậm Tha tổ chức họp dân xác định rõ nhu cầu dùng nước, nguồn nước có đảm bảo, quy mô của công trình, cam kết việc thu tiền nước khi đầu tư và thống nhất phương án đầu tư công trình. UBND xã lập tờ trình UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT; Tài chính - Kế hoạch tổng hợp) ghi kế hoạch đầu tư xây dựng những năm tiếp theo.

3. Cử tri xã Chiềng Ken đề nghị Đầu tư xây dựng muong thủy lợi thôn Bẻ 1 dài 800m, muong nội đồng thôn Chiềng 2 dài 500 m. Nâng cấp tuyến muong Vàng Mầu – Phiêng Tha và thủy lợi Phai Lay.

Trả lời:

UBND xã Chiềng Ken lập tờ trình nêu rõ quy mô, khái toán kinh phí để thực hiện công trình gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch năm tiếp theo, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư, theo đúng quy định.

4. Cử tri xã Nậm Tha đề nghị đầu tư công trình thủy lợi tưới cho 15 ha ruộng của thôn Phường Cong và Khe Vai.

Trả lời:

- Đối với công trình thủy lợi hư hỏng nhỏ yêu cầu UBND các xã sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí, nguồn kinh phí dự phòng và huy động nhân dân đóng góp thực hiện sửa chữa đảm bảo công trình phục vụ đủ nước sản xuất.

- Đối với các công trình hư hỏng vượt khả năng ngân sách xã, công trình đề nghị đầu tư mới, UBND các xã lập tờ trình nêu rõ quy mô, khái toán kinh phí gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư, theo đúng quy định.

5. *Cử tri xã Chiềng Ken đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư hệ thống thủy lợi cho thôn Tăng Pậu xã Chiềng Ken. Gồm một phai và tuyến mương dài 2 km, tưới cho 7 ha lúa nước.*

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Chiềng Ken lập tờ trình nêu rõ quy mô, khái toán kinh phí để thực hiện công trình gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch năm tiếp theo, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư, theo đúng quy định.

6. *Cử tri xã Nậm Tha Đề nghị UBND huyện đầu tư mương thủy lợi từ thôn Phường Cong đến Khe Ò dài 2 km để tưới cho 20 ha ruộng nước.*

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Nậm Tha lập tờ trình nêu rõ quy mô, khái toán kinh phí thực hiện công trình gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch chung, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư, theo đúng quy định.

7. *Cử tri xã Liêm Phú đề nghị UBND huyện xem xét việc duy tu bảo dưỡng tuyến đường huyện lộ từ thị trấn Khánh Yên đi Liêm Phú, tuyến từ Chiềng Ken đi Liêm Phú hiện nay không được duy tu bảo dưỡng, cầu đường hư hỏng mất an toàn cho việc đi lại của nhân dân.*

Trả lời:

- Về tuyến đường huyện lộ từ thị trấn Khánh Yên đi Liêm Phú; gồm 2 đoạn cụ thể:

+ Đoạn 1 từ thị trấn Khánh Yên đến ngã ba Khánh Yên Hạ thuộc tuyến đường Tỉnh lộ 151B do Sở GTVT Lào Cai quản lý, Công ty Phúc Khánh thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, theo báo cáo của Ban bảo trì đường bộ Lào Cai đơn vị thực hiện duy tu bảo dưỡng vẫn thực hiện thường xuyên, hàng quý vẫn tổ chức nghiệm thu theo quy định.

+ Đoạn từ Khánh Yên Hạ đi Liêm Phú do huyện quản lý, được giao cho 01 đơn vị thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, đơn vị đã phối hợp với thôn bản tổ chức thực hiện đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân, hàng quý tổ chức nghiệm thu, có xác nhận của trưởng thôn.

Tuy nhiên do lưu lượng xe lưu thông trên tuyến lớn, nền mặt đường một số đoạn sung yếu nên khi gặp mưa đã làm hỏng một số đoạn các đơn vị đã thực hiện sửa chữa nhưng do kinh phí duy tu bảo dưỡng có hạn nên việc bảo dưỡng ở một số đoạn vẫn chưa thực hiện triệt để mặt đường gồ gề gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành kiểm tra đề suất phương án xử lý, Hiện tại UBND tỉnh, UBND huyện đã giao danh mục đầu tư một số đoạn qua trung tâm các xã Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn

làm chủ đầu tư hiện tại Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện các thủ tục về hồ sơ xây dựng dự kiến khởi công xây dựng trong quý I/2018.

- Về tuyến đường Chiềng Ken đi Liêm Phú: Tuyến đường này được giao cho 01 đơn vị thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, đơn vị đã phối hợp với thôn bản tổ chức thực hiện đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân, hàng quý tổ chức nghiệm thu theo quy định, có xác nhận của trưởng thôn. Tuy nhiên do mưa lũ trên tuyến sạt lở, và sỏi trôi nền mặt đường ở một số vị trí gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành kiểm tra đề suất phương án xử lý. Hiện tại UBND tỉnh phê duyệt báo cáo KTKT nâng cấp đường Chiềng Ken – Liêm Phú tại Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Lào Cai Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn làm chủ đầu tư hiện tại Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện các thủ tục về hồ sơ xây dựng dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 12/2017.

8. Cử tri xã Chiềng Ken đề nghị Tỉnh, huyện đầu tư xây nhà làm việc cho ban công an và Ban quân sự xã. Đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp đài truyền thanh để đảm bảo thông tin đến 12 thôn ngoài khu vực trung tâm xã. Nậm Tha đề nghị huyện đầu tư sửa chữa nhà vệ sinh của trạm y tế, xây tường bao quanh, xây nhà công vụ, xây lò đốt rác để đảm bảo điều kiện xã đạt chuẩn về y tế.

Trả lời:

- Đối với đề nghị của xã Chiềng Ken về đầu tư Trụ sở làm việc cho Công an xã và lực Lượng dân quân xã: UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư tại Văn bản số 230/UBND-TH ngày 21/3/2017 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Đối với đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp đài truyền thanh: Yêu cầu UBND xã bố trí nguồn kinh phí từ chi thường xuyên của xã. Trường hợp nguồn kinh phí sửa chữa vượt khả năng cho phép, UBND xã báo cáo UBND huyện xem xét.

- Xã Nậm Tha đề nghị huyện đầu tư sửa chữa nhà vệ sinh của trạm y tế, xây dựng tường bao quanh, xây nhà công vụ, xây lò đốt rác để đảm bảo xã đạt chuẩn y tế. Yêu cầu UBND xã Nậm Tha phối hợp với phòng liên quan lập dự toán và đề xuất giao danh mục đầu tư báo cáo UBND huyện xem xét.

9. Cử tri xã Chiềng Ken đề nghị Công ty điện lực Văn Bàn nâng cấp trạm biến áp khu vực các thôn Bẻ, hiện nay điện quá yếu không đủ để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, có giải pháp di chuyển trạm biến áp ra ngoài khu vực trường học tại khu vực trường học thuộc thôn Chiềng 3.

Trả lời:

Đối với nâng cấp trạm biến áp khu vực các thôn Bẻ: Trạm biến áp Bẻ cấp điện cho 4 thôn thuộc khu vực Làng Bẻ được ngành điện đầu tư, từ năm 2005 thuộc công trình cấp điện cho xã Chiềng Ken. Công suất máy biến áp lúc đầu tư năm 2005 là 75kva. Đến tháng 10/2016, Điện lực Văn Bàn đã thực hiện nâng cấp công suất máy biến áp từ 75kva lên 180kva. Trạm biến áp Bẻ cung cấp điện cho các hộ thuộc 4 thôn với 259 hộ (gồm Thôn Bẻ 1 có 64 hộ, thôn Bẻ 2 có 57 hộ, thôn Bẻ 2A có 75 hộ, thôn Bẻ 3 có 64 hộ) với 264 công tơ (khách hàng). Hiện tại công suất phụ tải thực tế mới dùng hết 50% công suất máy biến áp (kết quả theo dõi

thực tế qua hệ thống tự động của điện lực Văn Bàn). Do vậy việc nâng cấp trạm biến áp Bè hiện nay là chưa cần thiết.

10. Cử tri xã Nậm Tha phản ánh không đồng ý cho công ty Phúc Khánh thu hồi đất ruộng để làm nhà máy thủy điện số 7 vì người dân sẽ không có đất sản xuất. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Sở Công Thương và Công ty Phúc Khánh.

*** Trả lời:**

Tại cuộc họp ngày 13/7/2017 giữa đại diện UBND huyện Văn Bàn, UBND xã Nậm Tha, Công ty cổ phần ĐTXD&PTNL Phúc Khánh với các hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án: Thủy điện Nậm Tha Hạ (số 7); Sau khi được lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí thuộc các cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo UBND xã Nậm Tha, Công ty cổ phần ĐTXD&PTNL Phúc Khánh giải thích về mục đích của dự án, những lợi ích mang lại từ việc đầu tư xây dựng công trình đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như công ăn việc làm cho con em những gia đình có đất trong vùng dự án và Công ty Phúc Khánh cam kết với bà con nhân dân về chế độ bồi thường GPMB và ổn định sản xuất cho nhân dân trong vùng dự án, các hộ gia đình, cá nhân đã đồng ý để Công ty Phúc Khánh đầu tư dự án.

11. Cử tri xã Chiềng Ken đề nghị được hỗ trợ theo Quyết định 159 ngày 31/10/2012 về nước sinh hoạt tập trung mỗi khẩu sử dụng nước được hỗ trợ 10.000 đồng/người/năm nhưng đến nay Nhân dân chưa được hưởng nguồn hỗ trợ đó. Vì công trình được xây dựng nhiều năm đến nay đã xuống cấp số tiền thu sử dụng nước của nhân dân không đủ để sửa chữa.

Trả lời:

Hàng năm Phòng Nông nghiệp và PTNT đều đề nghị UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sửa chữa thường xuyên công trình CNSH tập trung nông thôn trên địa bàn và tổng hợp báo cáo (riêng năm 2017 đã có báo cáo số 14/BC-PNN ngày 29/03/2017) gửi UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh xem xét cấp nguồn kinh phí theo quyết định 141/2016/QĐ-UBND (thay thế QĐ 59) của UBND tỉnh. Hiện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đang thực hiện các bước tiếp theo để cấp nguồn kinh phí cho các xã.

12. Cử tri xã Chiềng Ken đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để di chuyển 7 hộ dân thuộc thôn Chiềng 2 thường xuyên bị ngập úng.

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Chiềng Ken đề xuất với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện kiểm tra hiện trạng trước khi báo cáo UBND huyện xem xét hỗ trợ.

13. Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người nông dân, tiếp tục có các chính sách định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp, hỗ trợ ngành nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giá cho chăn nuôi lợn, hỗ trợ diện tích ngô bị hạn hán.

Trả lời:

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ quyết định trên, kết hợp với Chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dựa trên định hướng đề án phát triển của xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền tới nhân dân, tổng hợp, xây dựng dự án theo các chính sách trên để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với diện tích ngô bị hạn đề nghị UBND các xã sử dụng kinh phí dự phòng, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

14. Việc cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em học sinh, các hộ nghèo, đặc biệt các trẻ em người kinh khi mua bảo hiểm Y tế, ... do thiếu chính xác gây khó khăn cho các em học sinh, người dân đi khám chữa bệnh và thu nộp viện phí. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp giải quyết.

Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng do UBND xã, thị trấn lập, chuyển cơ quan quản lý đối tượng xác nhận. BHXH huyện là khâu cuối cùng nhận danh sách để in thẻ. Vì vậy để cung cấp thông tin chính xác phải từ người dân, từ UBND xã. Các đơn vị quản lý đối tượng cấp thẻ kiểm tra xác nhận vào danh sách. Tuy nhiên BHXH huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân khi đến giao dịch đổi thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH có thể lấy thẻ BHYT ngay trong ngày. BHXH huyện cũng phối hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn người dân đến cơ quan BHXH đổi lại thẻ BHYT khi phát hiện sai thông tin trên thẻ.

VI. Cụm các xã Tân An, Tân Thượng, Sơn Thủy - Tổ đại biểu số 6

UBND huyện Văn Bàn báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị của Ủy ban MTTQ VN huyện, tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị nhà nước xem xét diện tích rừng do Ban quản lý dự án rừng phòng hộ quản lý không hiệu quả (hiện trạng là cây lau lách) giao cho các hộ gia đình quản lý, sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất, phát triển kinh tế.

Trả lời:

Hiện nay UBND huyện đã xây dựng xong việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để phù hợp với thực tế và đã được UBND tỉnh chấp thuận và báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT xin ý kiến. Việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại xã Sơn Thủy đã chuyển phần lớn diện tích rừng quy hoạch phòng hộ sang quy hoạch sản xuất (trên 1.000 ha). Sau khi có quyết định chính thức sẽ công bố tới UBND các xã.

2. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị UBND huyện cho phép chuyển một phần diện tích đất IIa nghèo, không có cây để cấp sổ đỏ cho nhân dân trong xã trồng rừng sản xuất.

Trả lời:

Căn cứ vào quy hoạch 3 loại rừng sau khi rà soát điều chỉnh và được công bố, căn cứ vào hiện trạng kiểm kê rừng năm 2015 và quy hoạch sử dụng đất của xã, yêu cầu UBND các xã phối hợp với các chủ rừng kiểm tra thực tế hiện trạng thực tế của lô rừng để đánh giá hiện trạng rừng gửi UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị nâng cấp, sửa chữa cầu treo Ta Khuẩn:**Trả lời:**

- Về nâng cấp cầu treo Ta Khuẩn xã Sơn Thủy: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng cầu và đề xuất đầu tư. Hiện tại công trình Cầu treo Ta Khuẩn đã được UBND huyện giao danh mục đầu tư nâng cấp sửa chữa tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND huyện, Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn làm chủ đầu tư hiện tại Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện các thủ tục về hồ sơ xây dựng dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 12/2017.

4. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt công tơ tại công trình cấp nước sinh hoạt của thôn: Ta Khuẩn, Khe Van, Ba Hòn, Khôi Nghè, Tam Đình, Khe Léch vì hiện nay đã bị hư hỏng xuống cấp không đủ nước sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời:

- Đối với các công trình hư hỏng vượt quá khả năng sửa chữa, yêu cầu UBND xã Sơn Thủy tổ chức họp dân xác định rõ nhu cầu dùng nước, nguồn nước có đảm bảo, xác định khối lượng hư hỏng của công trình, cam kết việc thu tiền nước khi đầu tư và thống nhất phương án sửa chữa công trình. UBND xã lập tờ trình UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT; Tài chính - Kế hoạch tổng hợp) ghi kế hoạch đầu tư xây dựng những năm tiếp theo.

- Đối với các hư hỏng nhỏ và lắp đặt đồng hồ đo nước yêu cầu UBND xã chỉ đạo Tổ quản lý công trình huy động nguồn lực xã hội hóa, mỗi hộ có nhu cầu cần thiết sử dụng nguồn nước từ công trình đóng góp kinh phí mua đồng hồ đo nước để Tổ quản lý lắp đặt, thu tiền nước theo quy định, đảm bảo công trình hoạt động bền vững.

5. Cử tri xã Sơn Thủy tiếp tục đề nghị huyện xem xét bổ sung kinh phí sửa chữa công trình cấp nước cho thôn Khe Léch xã Sơn thủy.

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Sơn Thủy phối hợp các phòng liên quan của huyện như: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp & PTNT tổ chức kiểm tra, đề xuất sự cần thiết sửa chữa báo cáo UBND huyện xem xét.

6. Cử tri xã Tân An đề nghị Nhà nước đầu tư đập Khe Hồng, hiện nay xuống cấp không đảm bảo nước tưới cho ruộng lúa của xã Tân An.

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Tân An lập tờ trình nêu rõ quy mô, khái toán kinh phí để thực hiện nâng cấp, sửa chữa công trình gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch chung, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư, theo đúng quy định.

7. Cử tri xã Tân Thượng đề nghị xem xét việc Phòng khám Đa khoa khu vực Tân An khi nhân dân đến khám, Phòng khám yêu cầu dân phải lấy giấy xác nhận của UBND xã về các thông tin như Dân tộc, hộ nghèo, ... trong khi đó trên thẻ bảo hiểm đã thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân theo qui định và nơi khám là Bệnh viện đa khoa khu vực.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế: Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Việc PKĐKKV Tân An yêu cầu các loại giấy tờ có ảnh để đối chiếu là đúng.

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lào Cai. Tại điểm a,b Khoản 1 Điều 2 quy định rõ về đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. Vậy để được hưởng chế độ này người dân khi đi khám điều trị nội trú tại PKĐKKV Tân An cũng phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh là người nghèo; người dân tộc thiểu số mới được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh Lào Cai;

Do đó, về phía PKĐKKV Tân An chỉ yêu cầu bệnh nhân mang các loại giấy tờ theo đúng quy định trên đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh tại phòng khám là đúng.

8. Cử tri xã Tân An, Tân Thượng đề nghị nhà nước đầu tư điện lưới cho 2 thôn: Thùng 2; Ù Sốc xã Tân Thượng; Kéo đường điện 0,4Kw từ thôn Khe Quạt đến Mai Hồng 2 xã Tân An.

Trả lời:

- Việc đầu tư đường điện cho thôn Thùng 2 và thôn Ù Sốc xã Tân Thượng: Trong năm 2017, xã Tân Thượng đã được Ngành điện đầu tư xây dựng 1,137km đường dây 35KV; 5,453km đường dây 0,4KV và 01 trạm biến áp (cụ thể xây dựng mới TBA 01 tại thôn Thùng 1 và tổng chiều đường dây trung áp là 1,137km; đường dây hạ áp có chiều dài là 3,138km; Mở rộng đường dây hạ áp 0,4kv thuộc TBA Tân Thượng 2 hiện có (thôn Tôm Trúc, Tân Túc) với tổng chiều dài là 1,563km; Mở rộng đường dây hạ áp 0,4KV thuộc TBA Tân Thượng 3 hiện có (thôn Dài 1, dài 2) với tổng chiều dài là 652m; Mở rộng đường dây hạ áp 0,4KV thuộc TBA Tân Thượng 6 hiện có (thôn Khe Ù, Thôn Bản Mai) với tổng chiều dài là 0,1km). Về đầu tư hệ thống điện tại thôn Thùng 2 và thôn Ù Sốc để cấp điện cho Nhân dân, năm 2016, UBND huyện đã tổng hợp đề xuất với tỉnh (báo cáo số 493/BC-UBND ngày 08/12/2016). UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số

141/KH-UBND ngày 16/5/2017 về thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, giai đoạn 2017-2020, trong đó thôn Thùng 2 xã Tân Thượng sẽ đầu tư năm 2020 bằng nguồn vốn ADB với quy mô: Thôn Thùng 2 đầu tư 1,875km đường dây 35KV, 2,781km đường dây 0,4KV, 01 trạm biến áp công suất 180KVA, tổng mức đầu tư là 5,739 tỷ đồng; Thôn Ủ Sóc đầu tư 2,299km đường dây 35KV, 3,152km đường dây 0,4KV, 01 trạm biến áp công suất 180KVA, tổng mức đầu tư là 6,451 tỷ đồng;

- Về việc đầu tư kéo đường điện 0,4kv từ thôn Khe Quạt đến thôn Mai Hồng 2 xã Tân An: Nội dung này năm 2016, UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, rà soát. Ngày 28/4/2016 Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Điện lực Bảo Yên và UBND xã Tân An kiểm tra, đề xuất đầu tư. Kết quả rà soát, tại thôn Khe Quạt có 01 nhóm hộ có 34 hộ, đang sử dụng đường dây 0,4KV tự kéo dài khoảng 0,8km và nhóm hộ thuộc thôn Mai Hồng 2 có 20 hộ đang sử dụng đường dây 0,4KV tự kéo dài khoảng 1,2km. Tại buổi kiểm tra, đề xuất các bên đã thống nhất đề nghị Điện lực Bảo Yên đề xuất doanh mục đầu tư với Công ty Điện lực Lào Cai trong các năm tiếp theo. Hiện nay đối với 02 nhóm hộ nêu trên, Điện lực Bảo Yên đã đề xuất danh mục đầu tư với Công ty Điện lực Lào Cai, theo kế hoạch đầu tư của Ngành điện sẽ triển khai thực trong giai đoạn 2018-2020.

9. Cử tri xã Tân An đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết việc giao đất lâm nghiệp cho nhân dân bị chùng chéo diện tích giữa các hộ, không phân biệt được danh giới vì đã đề nghị từ lâu nhưng không được giải quyết. Đề nghị tách giấy chứng nhận cho các hộ được giao đất lâm nghiệp theo nhóm.

Trả lời:

- Đề nghị UBND xã Tân An tổ chức thông báo đến toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã tự kiểm tra quỹ đất lâm nghiệp được giao và cấp giấy chứng nhận so với thực tế sử dụng. Trong trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận QSD đất nhưng bị chùng chéo, không phân biệt được ranh giới giữa các hộ gia đình, cá nhân thì đề nghị với UBND xã Tân An. Sau khi các hộ gia đình, cá nhân có đề nghị, UBND xã Tân An tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp như trên, báo cáo UBND huyện Văn Bàn qua phòng Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Về việc tách giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất theo nhóm, đề nghị Chủ tịch UBND xã Tân An rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND huyện Văn Bàn qua phòng Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết.

10. Cử tri xã Tân An đề nghị UBND huyện Văn Bàn xem xét phê duyệt phương án thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường khu trung tâm xã và khu vực Đền Cô Tân An. Vì UBND huyện đã có chủ trương và UBND xã đã trình từ đầu năm 2016 nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời:

UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh tuy nhiên UBND tỉnh chưa đưa vào danh mục hằng năm, khi UBND tỉnh bổ sung thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường khu trung tâm xã và khu vực Đền Cô Tân An vào danh mục hằng năm thì triển khai thực hiện.

11. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị UBND huyện có ý kiến yêu cầu Nhà máy Thủy điện Suối Chăn có kế hoạch xả nước cụ thể, thông báo cho nhân dân trước khi xả nước, vì hiện nay thủy điện xả nước đột ngột có nguy cơ sạt lở ở hai bên ven suối và gây mất an toàn cho nhân dân các thôn Ta Khuẩn, Khe Van, Khe Chấn 1.

Trả lời:

- Về kế hoạch xả nước Nhà máy thủy điện Suối Chăn 2, Chủ đầu tư thực hiện theo Quy trình vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Suối Chăn 2 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại QĐ số 7705/QĐ-BCT ngày 28/8/2014. Để đảm bảo trong công tác giám sát chủ đầu tư thực hiện vận hành đúng Quy trình vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Suối Chăn 2 đã phê duyệt, ngày 19/4/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện (gồm Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện và UBND xã Võ Lao) đã kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, quản lý bảo vệ, khai thác vận hành công trình thủy điện Suối Chăn 2. Kết quả kiểm tra: Đối với công tác phòng chống lụt bão, chủ đầu tư đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão; phương án bảo vệ đập; phương án bảo vệ lụt bão vùng hạ du của công trình gửi Sở Công Thương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; Chủ đầu tư đã thành lập BCH phòng chống thiên tai và TKCN của Nhà máy.

- Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân trong vùng hạ du của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện thường xuyên chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện vận hành hồ chứa đúng với Quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, chủ động phối hợp với các địa phương trong công tác phòng chống lụt bão (Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện Văn Bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Công văn số 64/PKTHT-CT ngày 06/7/2017 của Phòng KT&HT về việc xây dựng phương án, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Công văn số 104/PKTHT-CT ngày 12/10/2017 của Phòng KT&HT về việc thực hiện vận hành hồ chứa các dự án thủy điện và chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn).

12. Cử tri Tân An đề nghị UBND huyện, tỉnh sớm công bố qui hoạch khu vực Tân An, hiện nay xã rất khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Trả lời:

Quy hoạch chung đô thị Bảo Hà - Tân An được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 và đã được công bố công khai tháng 3/2014; Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Tân An được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 30/5/2016, UBND huyện Văn Bàn, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố công khai tại UBND xã Tân An tháng 7/2016. yêu cầu UBND xã Tân An tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.

13. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị UBND huyện có biện pháp can thiệp đối với các đơn vị vận chuyển quặng cần phun nước từ mỏ Khe Lếch đến thôn Khe Phàn xã Sơn Thủy theo như cam kết 6 lần/ ngày, hiện nay phun nước quá ít ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân thôn Khe Phàn. Yêu cầu các công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Sơn Thủy thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, làm đường bê tông dài khoảng 300 mét tại các điểm bắt đầu đi vào đường quốc lộ 279, tránh đất đá quặng rơi vãi trên đường QL 279.

Trả lời:

- UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo Công an huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các công ty khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện Văn Bàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công an huyện phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuyên truyền, vận động các công ty chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản.

- UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến quốc lộ 279, tỉnh lộ 151, phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai trong công tác tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển quặng chở quá tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên đặt trạm cân trọng tải di động tại các khu vực xã Sơn Thủy, Tân Thượng, nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác phối hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo tránh xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông được thuận lợi, dễ dàng.

- Đối với đề nghị đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường 279 từ Khe Lếch đi Tân Thượng (nút IC 16): Tuyến đường 279 từ Khe Lếch đi Tân Thượng đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; dự kiến tháng 6/2018 sẽ triển khai thực hiện.

14. Cử tri xã Tân An đề nghị giải quyết chế độ theo quyết định 62/QĐ-TTg cho những người tham gia làm tự vệ tại các cơ quan, nông lâm trường theo quy định.

Trả lời:

Theo hồ sơ và bản khai của do UBND xã Tân An chuyển đến. Sau khi thẩm định Phòng Lao động-TB&XH đã ban hành Công văn số 75/PLĐ-NCC ngày 28/6/2017 đề nghị Sở Lao động-TB&XH Lào Cai giải quyết trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia làm tự vệ tại các cơ quan, nông lâm trường. Tuy nhiên đến nay Sở Lao động-TB&XH tỉnh Lào Cai vẫn chưa ban hành quyết định trợ cấp 1 lần. Sau khi nhận được quyết định chính thức của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lào Cai, Phòng LĐ-TB&XH sẽ tham mưu giải quyết chế độ theo đúng quy định.

15. Cử tri xã Tân An phản ánh: Việc hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân dân sản xuất khắc phục thiên tai, hạn hán nhưng nhân dân không sử dụng được hoặc sử dụng nhưng không đảm bảo năng suất. Vì vậy đề nghị nhà nước hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân dân.

Trả lời:

Năm 2016 huyện Văn Bàn được phân bổ nguồn giống dự trữ quốc gia do cục dự trữ Quốc gia hỗ trợ nhằm giúp đỡ về vật chất cho các vùng bị thiệt hại do thiên tai, trước khi phân bổ giống phòng Nông nghiệp và PTNT đã liên hệ trao đổi với UBND các xã trên cơ sở nhu cầu đăng ký của UBND các xã, thị trấn UBND huyện phân bổ các loại giống ngô, lúa, giống rau đảm bảo chất lượng theo quy định.

Ngoài ra việc hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân dân sản xuất khắc phục thiên tai, hạn hán đều dựa trên nhu cầu đăng ký của người dân và hiện nay UBND tỉnh chưa có cơ chế hỗ trợ bằng tiền mặt.

16. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện tổ chức trả lương cho cán bộ hưu trí tại UBND xã vì hiện nay cán bộ hưu trí đã có tuổi đi lại khó khăn.

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội huyện từ năm 2014 đã ký kết hợp đồng với Bưu điện trong công tác chi trả và quản lý đối tượng hưởng. Điểm chi trả do Bưu điện bố trí nếu đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và an toàn tiền mặt thì cơ quan BHXH đồng ý cho chi trả tại điểm Bưu điện văn hóa xã để thuận tiện cho người hưởng.

Tuy nhiên qua khảo sát tại điểm Bưu điện Văn hóa xã Sơn Thủy hiện tại chưa đáp ứng được điều kiện (Bàn ghế tiếp đón, đường vào, chỗ để xe máy và phương tiện cho người hưởng chưa có, gần đường giao thông tỉnh lộ 151 có thể gây mất an toàn giao thông).

Bảo hiểm xã hội huyện đã đề nghị Bưu điện huyện thi công lối lên xuống, trang bị bàn ghế tiếp đón đối tượng hưởng, bố trí chỗ để phương tiện của người hưởng đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày chi trả; chậm nhất trong tháng 12/2017 sẽ tiến hành tổ chức chi trả tại xã.

17. Cử tri xã Sơn thủy đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện khẩn trương cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm đã thu để sửa lại do sai tên, họ, ngày tháng, năm sinh và đối tượng.

Trả lời:

Ngày 05/10/2017 BHXH huyện có làm việc với Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy để kiểm tra việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ cấp lại thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng, đến thời điểm kiểm tra xã đã làm thủ tục cấp lại và bàn giao thẻ đến tay đối tượng tham gia BHYT.

Về nội dung này lưu ý các đối tượng có thể trực tiếp đến cơ quan BHXH để đổi lại thẻ BHYT. Hằng tuần cán bộ xã tổng hợp chuyển BHXH huyện cấp lại thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi BHYT cho người dân.

18. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị sớm giải quyết chế độ cho cán bộ về hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ - CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế cho các đối tượng trên địa bàn xã Sơn Thủy.

Trả lời:

Việc giải quyết chế độ nghỉ hưu cho đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108: việc chi trả chế độ cho đối tượng thực hiện tinh giản biên chế do UBND xã chi trả căn cứ vào quyết định bổ sung kinh phí của UBND tỉnh.

19. Cử tri Sơn Thủy, Tân An, Tân Thượng đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp bổ sung kinh phí thực hiện 102 năm 2016 do chênh lệch giữa nghèo thu nhập và nghèo đa chiều (không có hướng dẫn chi trả hỗ trợ).

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó số lượng hộ nghèo năm 2016 của tỉnh Lào Cai tăng gần gấp 3 lần so với chuẩn nghèo tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Do đó kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh cũng như địa bàn huyện cũng tăng lên tương ứng và ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. UBND tỉnh đã có Công văn số 5069/UBND-TM ngày 18/10/2016 về việc xác định đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tại mục 2 của công văn nêu “Đối với các chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo do Trung ương ban hành, trong khi ngân sách trung ương chưa bổ sung kinh phí cho tỉnh, tạm thời chi trả dựa trên danh sách người nghèo, cận nghèo được xác định theo tiêu chí thu nhập tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg”.

20. Hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn nằm trong vùng quy hoạch như: Nút giao IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đô thị Bảo Hà - Tân An; Quy hoạch khu đô thị phía Tây thị trấn Khánh Yên triển khai chậm; nên Nhân dân không dám đầu tư sản xuất, mở rộng ngành nghề, không xây dựng được nhà ở ổn định, sinh hoạt hàng ngày của người dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị trong điều kiện hiện nay, huyện nên sớm đầu tư quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho Nhân dân được sản xuất và xây dựng nhà ở.

Trả lời:

Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện rà soát và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh một số dự án quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong từng giai đoạn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai.

Hiện nay quy hoạch Nút giao IC16 cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Tân An; quy hoạch khu đô thị mới phía Tây thị trấn Khánh Yên đã được công bố công khai; trong đó có Quy hoạch khu đô thị phía Tây thị trấn Khánh Yên và Quy hoạch trung tâm xã Tân An đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Văn Bàn được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai; UBND huyện đang kêu

gọi các Nhà đầu tư và chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch.

Đối với các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch thuộc phạm vi quy hoạch xây dựng các dự án thì khi triển khai thực hiện các dự án được đền bù GPMB, TĐC theo đúng quy định của Nhà nước. Đối với các hộ dân có đất nằm trong vùng quy hoạch và đã có Giấy CNQSDĐ phù hợp với quy hoạch được duyệt thì nhân dân vẫn được sản xuất và xây dựng nhà ở theo quy định. Đối với các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch có giấy CNQSDĐ không phù hợp với quy hoạch muốn xây dựng nhà ở thì phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tùy theo từng trường hợp cụ thể khi có đề xuất của nhân dân, giao UBND xã, thị trấn kiểm tra xác minh báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định.

21. Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người nông dân, tiếp tục có các chính sách định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp, hỗ trợ ngành nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giá cho chăn nuôi lợn, hỗ trợ diện tích ngô bị hạn hán.

Trả lời:

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ quyết định trên, kết hợp với Chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dựa trên định hướng đề án phát triển của xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền tới nhân dân, tổng hợp, xây dựng dự án theo các chính sách trên để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với diện tích ngô bị hạn đề nghị UBND các xã sử dụng kinh phí dự phòng, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

22. Việc cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em học sinh, các hộ nghèo, đặc biệt các trẻ em người kinh khi mua bảo hiểm Y tế, ... do thiếu chính xác gây khó khăn cho các em học sinh, người dân đi khám chữa bệnh và thu nộp viện phí. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp giải quyết.

Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng do UBND xã, thị trấn lập, chuyển cơ quan quản lý đối tượng xác nhận. BHXH huyện là khâu cuối cùng nhận danh sách để in thẻ. Vì vậy để cung cấp thông tin chính xác phải từ người dân, từ UBND xã. Các đơn vị quản lý đối tượng cấp thẻ kiểm tra xác nhận vào danh sách. Tuy nhiên BHXH huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân khi đến giao dịch đổi thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH có thể lấy thẻ BHYT ngay trong ngày. BHXH huyện cũng phối hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn người dân đến cơ quan BHXH đổi lại thẻ BHYT khi phát hiện sai thông tin trên thẻ.

VI. Cụm các xã: Tân An, Tân Thượng, Sơn Thủy - Tổ đại biểu số 6

1. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị nhà nước xem xét diện tích rừng do Ban quản lý dự án rừng phòng hộ quản lý không hiệu quả (hiện trạng là cây lau lách) giao cho các hộ gia đình quản lý, sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất, phát triển kinh tế.

Trả lời:

Hiện nay UBND huyện đã x`ây dựng xong việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để phù hợp với thực tế và đã được UBND tỉnh chấp thuận và báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT xin ý kiến. Việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại xã Sơn Thủy đã chuyển phần lớn diện tích rừng quy hoạch phòng hộ sang quy hoạch sản xuất (trên 1.000 ha). Sau khi có quyết định chính thức sẽ công bố tới UBND các xã.

2. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị UBND huyện cho phép chuyển một phần diện tích đất IIa nghèo, không có cây để cấp sổ đỏ cho nhân dân trong xã trồng rừng sản xuất.

Trả lời:

Căn cứ vào quy hoạch 3 loại rừng sau khi rà soát điều chỉnh và được công bố, căn cứ vào hiện trạng kiểm kê rừng năm 2015 và quy hoạch sử dụng đất của xã, yêu cầu UBND các xã phối hợp với các chủ rừng kiểm tra thực tế hiện trạng thực tế của lô rừng để đánh giá hiện trạng rừng gửi UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị nâng cấp, sửa chữa cầu treo Ta Khuán:

Trả lời:

- Về nâng cấp cầu treo Ta Khuán xã Sơn Thủy: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng cầu và đề xuất đầu tư. Hiện tại công trình Cầu treo Ta Khuán đã được UBND huyện giao danh mục đầu tư nâng cấp sửa chữa tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND huyện, Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn làm chủ đầu tư hiện tại Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện các thủ tục về hồ sơ xây dựng dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 12/2017.

4. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt công tơ tại công trình cấp nước sinh hoạt của thôn: Ta khuán, Khe Van, Ba Hòn, Khỏi Nghè, Tam Đỉnh, Khe Léch vì hiện nay đã bị hư hỏng xuống cấp không đủ nước sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời:

- Đối với các công trình hư hỏng vượt quá khả năng sửa chữa, yêu cầu UBND xã Sơn Thủy tổ chức họp dân xác định rõ nhu cầu dùng nước, nguồn nước có đảm bảo, xác định khối lượng hư hỏng của công trình, cam kết việc thu tiền nước khi đầu tư và thống nhất phương án sửa chữa công trình. UBND xã lập tờ trình UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT; Tài chính - Kế hoạch tổng hợp) ghi kế hoạch đầu tư xây dựng những năm tiếp theo.

- Đối với các hư hỏng nhỏ và lắp đặt đồng hồ đo nước yêu cầu UBND xã chỉ đạo Tổ quản lý công trình huy động nguồn lực xã hội hóa, mỗi hộ có nhu cầu cần thiết sử dụng nguồn nước từ công trình đóng góp kinh phí mua đồng hồ đo nước để Tổ quản lý lắp đặt, thu tiền nước theo quy định, đảm bảo công trình hoạt động bền vững.

5. Cử tri xã Sơn Thủy tiếp tục đề nghị huyện xem xét bổ sung kinh phí sửa chữa công trình cấp nước cho thôn Khe Léch xã Sơn thủy.

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Sơn Thủy phối hợp các phòng liên quan của huyện như: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp & PTNT tổ chức kiểm tra, đề xuất sự cần thiết sửa chữa báo cáo UBND huyện xem xét.

6. Cử tri xã Tân An đề nghị Nhà nước đầu tư đập Khe Hồng, hiện nay xuống cấp không đảm bảo nước tưới cho ruộng lúa của xã Tân An.

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Tân An lập tờ trình nêu rõ quy mô, khái toán kinh phí để thực hiện nâng cấp, sửa chữa công trình gửi UBND huyện đưa vào kế hoạch chung, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư, theo đúng quy định.

7. Cử tri xã Tân thượng đề nghị xem xét việc Phòng khám Đa khoa khu vực Tân An khi nhân dân đến khám, Phòng khám yêu cầu dân phải lấy giấy xác nhận của UBND xã về các thông tin như Dân tộc, hộ nghèo, ... trong khi đó trên thẻ bảo hiểm đã thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân theo qui định và nơi khám là Bệnh viện đa khoa khu vực.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế: Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Việc PKĐKKV Tân An yêu cầu các loại giấy tờ có ảnh để đối chiếu là đúng.

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lào Cai. Tại điểm a,b Khoản 1 Điều 2 quy định rõ về đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. Vậy để được hưởng chế độ này người dân khi đi khám điều trị nội trú tại PKĐKKV Tân An cũng phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh là người nghèo; người dân tộc thiểu số mới được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh Lào Cai;

Do đó, về phía PKĐKKV Tân An chỉ yêu cầu bệnh nhân mang các loại giấy tờ theo đúng quy định trên đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh tại phòng khám là đúng.

8. *Cử tri xã Tân An, Tân Thượng đề nghị nhà nước đầu tư điện lưới cho 2 thôn: Thùng 2; Ù Sóc xã Tân Thượng; Kéo đường điện 0,4Kw từ thôn Khe Quạt đến Mai Hồng 2 xã Tân An.*

Trả lời:

- Việc đầu tư đường điện cho thôn Thùng 2 và thôn Ù Sóc xã Tân Thượng: Trong năm 2017, xã Tân Thượng đã được Ngành điện đầu tư xây dựng 1,137km đường dây 35KV; 5,453km đường dây 0,4KV và 01 trạm biến áp (cụ thể xây dựng mới TBA 01 tại thôn Thùng 1 và tổng chiều đường dây trung áp là 1,137km; đường dây hạ áp có chiều dài là 3,138km; Mở rộng đường dây hạ áp 0,4kv thuộc TBA Tân Thượng 2 hiện có (thôn Tôm Trúc, Tân Túc) với tổng chiều dài là 1,563km; Mở rộng đường dây hạ áp 0,4KV thuộc TBA Tân Thượng 3 hiện có (thôn Dài 1, dài 2) với tổng chiều dài là 652m; Mở rộng đường dây hạ áp 0,4KV thuộc TBA Tân Thượng 6 hiện có (thôn Khe Ù, Thôn Bản Mai) với tổng chiều dài là 0,1km). Về đầu tư hệ thống điện tại thôn Thùng 2 và thôn Ù Sóc để cấp điện cho Nhân dân, năm 2016, UBND huyện đã tổng hợp đề xuất với tỉnh (báo cáo số 493/BC-UBND ngày 08/12/2016). UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 16/5/2017 về thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, giai đoạn 2017-2020, trong đó thôn Thùng 2 xã Tân Thượng sẽ đầu tư năm 2020 bằng nguồn vốn ADB với quy mô: Thôn Thùng 2 đầu tư 1,875km đường dây 35KV, 2,781km đường dây 0,4KV, 01 trạm biến áp công suất 180KVA, tổng mức đầu tư là 5,739 tỷ đồng; Thôn Ù Sóc đầu tư 2,299km đường dây 35KV, 3,152km đường dây 0,4KV, 01 trạm biến áp công suất 180KVA, tổng mức đầu tư là 6,451 tỷ đồng;

- Về việc đầu tư kéo đường điện 0,4kv từ thôn Khe Quạt đến thôn Mai Hồng 2 xã Tân An: Nội dung này năm 2016, UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, rà soát. Ngày 28/4/2016 Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Điện lực Bảo Yên và UBND xã Tân An kiểm tra, đề xuất đầu tư. Kết quả rà soát, tại thôn Khe Quạt có 01 nhóm hộ có 34 hộ, đang sử dụng đường dây 0,4KV tự kéo dài khoảng 0,8km và nhóm hộ thuộc thôn Mai Hồng 2 có 20 hộ đang sử dụng đường dây 0,4KV tự kéo dài khoảng 1,2km. Tại buổi kiểm tra, đề xuất các bên đã thống nhất đề nghị Điện lực Bảo Yên đề xuất doanh mục đầu tư với Công ty Điện lực Lào Cai trong các năm tiếp theo. Hiện nay đối với 02 nhóm hộ nêu trên, Điện lực Bảo Yên đã đề xuất danh mục đầu tư với Công ty Điện lực Lào Cai, theo kế hoạch đầu tư của Ngành điện sẽ triển khai thực trong giai đoạn 2018-2020.

9. *Cử tri xã Tân An đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết việc giao đất lâm nghiệp cho nhân dân bị chôn chéo diện tích giữa các hộ, không phân biệt được danh giới vì đã đề nghị từ lâu nhưng không được giải quyết. Đề nghị tách giấy chứng nhận cho các hộ được giao đất lâm nghiệp theo nhóm.*

Trả lời:

- Đề nghị UBND xã Tân An tổ chức thông báo đến toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã tự kiểm tra quỹ đất lâm nghiệp được giao và cấp giấy

chứng nhận so với thực tế sử dụng. Trong trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận QSD đất nhưng bị chồng chéo, không phân biệt được ranh giới giữa các hộ gia đình, cá nhân thì đề nghị với UBND xã Tân An. Sau khi các hộ gia đình, cá nhân có đề nghị, UBND xã Tân An tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp như trên, báo cáo UBND huyện Văn Bàn qua phòng Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Về việc tách giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất theo nhóm, đề nghị Chủ tịch UBND xã Tân An rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND huyện Văn Bàn qua phòng Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết.

10. Cử tri xã Tân An đề nghị UBND huyện Văn Bàn xem xét phê duyệt phương án thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường khu trung tâm xã và khu vực Đền Cô Tân An. Vì UBND huyện đã có chủ trương và UBND xã đã trình từ đầu năm 2016 nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời:

UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh tuy nhiên UBND tỉnh chưa đưa vào danh mục hằng năm, khi UBND tỉnh bổ sung thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường khu trung tâm xã và khu vực Đền Cô Tân An vào danh mục hằng năm thì triển khai thực hiện.

11. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị UBND huyện có ý kiến yêu cầu Nhà máy Thủy điện Suối Chăn có kế hoạch xả nước cụ thể, thông báo cho nhân dân trước khi xả nước, vì hiện nay thủy điện xả nước đột ngột có nguy cơ sạt lở ở hai bên ven suối và gây mất an toàn cho nhân dân các thôn Ta Khuẩn, Khe Van, Khe Chấn 1.

Trả lời:

- Về kế hoạch xả nước Nhà máy thủy điện Suối Chăn 2, Chủ đầu tư thực hiện theo Quy trình vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Suối Chăn 2 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại QĐ số 7705/QĐ-BCT ngày 28/8/2014. Để đảm bảo trong công tác giám sát chủ đầu tư thực hiện vận hành đúng Quy trình vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Suối Chăn 2 đã phê duyệt, ngày 19/4/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện (gồm Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện và UBND xã Võ Lao) đã kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, quản lý bảo vệ, khai thác vận hành công trình thủy điện Suối Chăn 2. Kết quả kiểm tra: Đối với công tác phòng chống lụt bão, chủ đầu tư đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão; phương án bảo vệ đập; phương án bảo vệ lụt bão vùng hạ du của công trình gửi Sở Công Thương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; Chủ đầu tư đã thành lập BCH phòng chống thiên tai và TKCN của Nhà máy.

- Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân trong vùng hạ du của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện thường xuyên chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện vận hành hồ chứa đúng với Quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, chủ động phối hợp với các địa phương trong công tác phòng chống lụt bão (Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện Văn Bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Công văn số 64/PKTHT-

CT ngày 06/7/2017 của Phòng KT&HT về việc xây dựng phương án, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Công văn số 104/PKTHT-CT ngày 12/10/2017 của Phòng KT&HT về việc thực hiện vận hành hồ chứa các dự án thủy điện và chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn).

12. Cử tri Tân An đề nghị UBND huyện, tỉnh sớm công bố qui hoạch khu vực Tân An, hiện nay xã rất khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Trả lời:

Quy hoạch chung đô thị Bảo Hà - Tân An được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 và đã được công bố công khai tháng 3/2014; Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Tân An được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 30/5/2016, UBND huyện Văn Bàn, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã tổ chức công bố công khai tại UBND xã Tân An tháng 7/2016. yêu cầu UBND xã Tân An tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.

13. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị UBND huyện có biện pháp can thiệp đối với các đơn vị vận chuyển quặng cần phun nước từ mỏ Khe Lếch đến thôn Khe Phàn xã Sơn Thủy theo như cam kết 6 lần/ ngày, hiện nay phun nước quá ít ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân thôn Khe Phàn. Yêu cầu các công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Sơn Thủy thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, làm đường bê tông dài khoảng 300 mét tại các điểm bắt đầu đi vào đường quốc lộ 279, tránh đất đá quặng rơi vãi trên đường QL 279.

Trả lời:

- UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo Công an huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các công ty khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện Văn Bàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công an huyện phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuyên truyền, vận động các công ty chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản.

- UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến quốc lộ 279, tỉnh lộ 151, phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai trong công tác tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển quặng chở quá tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên đặt trạm cân trọng tải di động tại các khu vực xã Sơn Thủy, Tân Thượng, nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác phối hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo tránh xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông được thuận lợi, dễ dàng.

- Đối với đề nghị đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường 279 từ Khe Lếch đi Tân Thượng (nút IC 16): Tuyến đường 279 từ Khe Lếch đi Tân Thượng đã được

Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; dự kiến tháng 6/2018 sẽ triển khai thực hiện.

14. Cử tri xã Tân An đề nghị giải quyết chế độ theo quyết định 62/QĐ-TTg cho những người tham gia làm tự vệ tại các cơ quan, nông lâm trường theo quy định.

Trả lời:

Theo hồ sơ và bản khai của do UBND xã Tân An chuyển đến. Sau khi thẩm định Phòng Lao động-TB&XH đã ban hành Công văn số 75/PLĐ-NCC ngày 28/6/2017 đề nghị Sở Lao động-TB&XH Lào Cai giải quyết trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia làm tự vệ tại các cơ quan, nông lâm trường. Tuy nhiên đến nay Sở Lao động-TB&XH tỉnh Lào Cai vẫn chưa ban hành quyết định trợ cấp 1 lần. Sau khi nhận được quyết định chính thức của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lào Cai, Phòng LĐ-TB&XH sẽ tham mưu giải quyết chế độ theo đúng quy định.

15. Cử tri xã Tân An phản ánh: Việc hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân dân sản xuất khắc phục thiên tai, hạn hán nhưng nhân dân không sử dụng được hoặc sử dụng nhưng không đảm bảo năng suất. Vì vậy đề nghị nhà nước hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân dân.

Trả lời:

Năm 2016 huyện Văn Bàn được phân bổ nguồn giống dự trữ quốc gia do cục dự trữ Quốc gia hỗ trợ nhằm giúp đỡ về vật chất cho các vùng bị thiệt hại do thiên tai, trước khi phân bổ giống phòng Nông nghiệp và PTNT đã liên hệ trao đổi với UBND các xã trên cơ sở nhu cầu đăng ký của UBND các xã, thị trấn UBND huyện phân bổ các loại giống ngô, lúa, giống rau đảm bảo chất lượng theo quy định.

Ngoài ra việc hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân dân sản xuất khắc phục thiên tai, hạn hán đều dựa trên nhu cầu đăng ký của người dân và hiện nay UBND tỉnh chưa có cơ chế hỗ trợ bằng tiền mặt.

16. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện tổ chức trả lương cho cán bộ hưu trí tại UBND xã vì hiện nay cán bộ hưu trí đã có tuổi đi lại khó khăn.

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội huyện từ năm 2014 đã ký kết hợp đồng với Bru điện trong công tác chi trả và quản lý đối tượng hưởng. Điểm chi trả do Bru điện bố trí nếu đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và an toàn tiền mặt thì cơ quan BHXH đồng ý cho chi trả tại điểm Bru điện văn hóa xã để thuận tiện cho người hưởng.

Tuy nhiên qua khảo sát tại điểm Bru điện Văn hóa xã Sơn Thủy hiện tại chưa đáp ứng được điều kiện (Bàn ghế tiếp đón, đường vào, chỗ để xe máy và phương tiện cho người hưởng chưa có, gần đường giao thông tỉnh lộ 151 có thể gây mất an toàn giao thông).

Bảo hiểm xã hội huyện đã đề nghị Bru điện huyện thi công lồi lên xuống, trang bị bàn ghế tiếp đón đối tượng hưởng, bố trí chỗ để phương tiện của người

hưởng đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày chi trả; chậm nhất trong tháng 12/2017 sẽ tiến hành tổ chức chi trả tại xã.

17. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện khẩn trương cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm đã thu để sửa lại do sai tên, họ, ngày tháng, năm sinh và đối tượng.

Trả lời:

Ngày 05/10/2017 BHXH huyện có làm việc với Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy để kiểm tra việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ cấp lại thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng, đến thời điểm kiểm tra xã đã làm thủ tục cấp lại và bàn giao thẻ đến tay đối tượng tham gia BHYT.

Về nội dung này lưu ý các đối tượng có thể trực tiếp đến cơ quan BHXH để đổi lại thẻ BHYT. Hằng tuần cán bộ xã tổng hợp chuyển BHXH huyện cấp lại thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi BHYT cho người dân.

18. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị sớm giải quyết chế độ cho cán bộ về hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ - CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế cho các đối tượng trên địa bàn xã Sơn Thủy.

Trả lời:

Việc giải quyết chế độ nghỉ hưu cho đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108: việc chi trả chế độ cho đối tượng thực hiện tinh giản biên chế do UBND xã chi trả căn cứ vào quyết định bổ sung kinh phí của UBND tỉnh.

19. Cử tri Sơn Thủy, Tân An, Tân Thượng đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp bổ sung kinh phí thực hiện 102 năm 2016 do chênh lệch giữa nghèo thu nhập và nghèo đa chiều (không có hướng dẫn chi trả hỗ trợ).

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó số lượng hộ nghèo năm 2016 của tỉnh Lào Cai tăng gần gấp 3 lần so với chuẩn nghèo tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Do đó kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh cũng như địa bàn huyện cũng tăng lên tương ứng và ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. UBND tỉnh đã có Công văn số 5069/UBND-TM ngày 18/10/2016 về việc xác định đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tại mục 2 của công văn nêu “Đối với các chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo do Trung ương ban hành, trong khi ngân sách trung ương chưa bổ sung kinh phí cho tỉnh, tạm thời chi trả dựa trên danh sách người nghèo, cận nghèo được xác định theo tiêu chí thu nhập tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg”.

20. Hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn nằm trong vùng quy hoạch như: Nút giao IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đô thị Bảo Hà - Tân An; Quy hoạch khu đô thị phía Tây thị trấn Khánh Yên triển khai chậm; nên Nhân dân không dám đầu tư sản xuất, mở rộng ngành nghề, không xây dựng được nhà ở ổn định, sinh hoạt hàng ngày của người dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị trong điều kiện hiện

nay, huyện nên sớm đầu tư quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho Nhân dân được sản xuất và xây dựng nhà ở.

Trả lời:

Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện rà soát và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh một số dự án quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong từng giai đoạn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai.

Hiện nay quy hoạch Nút giao IC16 cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Tân An; quy hoạch khu đô thị mới phía Tây thị trấn Khánh Yên đã được công bố công khai; trong đó có Quy hoạch khu đô thị phía Tây thị trấn Khánh Yên và Quy hoạch trung tâm xã Tân An đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Văn Bàn được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai; UBND huyện đang kêu gọi các Nhà đầu tư và chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch.

Đối với các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch thuộc phạm vi quy hoạch xây dựng các dự án thì khi triển khai thực hiện các dự án được đền bù GPMB, TĐC theo đúng quy định của Nhà nước. Đối với các hộ dân có đất nằm trong vùng quy hoạch và đã có Giấy CNQSDĐ phù hợp với quy hoạch được duyệt thì nhân dân vẫn được sản xuất và xây dựng nhà ở theo quy định. Đối với các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch có giấy CNQSDĐ không phù hợp với quy hoạch muốn xây dựng nhà ở thì phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tùy theo từng trường hợp cụ thể khi có đề xuất của nhân dân, giao UBND xã, thị trấn kiểm tra xác minh báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định.

21. Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người nông dân, tiếp tục có các chính sách định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp, hỗ trợ ngành nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giá cho chăn nuôi lợn, hỗ trợ diện tích ngô bị hạn hán.

Trả lời:

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ quyết định trên, kết hợp với Chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dựa trên định hướng đề án phát triển của xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền tới nhân dân, tổng hợp, xây dựng dự án theo các chính sách trên để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với diện tích ngô bị hạn đề nghị UBND các xã sử dụng kinh phí dự phòng, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

22. Việc cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em học sinh, các hộ nghèo, đặc biệt các trẻ em người kinh khi mua bảo hiểm Y tế, ... do thiếu chính xác gây khó khăn

cho các em học sinh, người dân đi khám chữa bệnh và thu nộp viện phí. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp giải quyết.

Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng do UBND xã, thị trấn lập, chuyển cơ quan quản lý đối tượng xác nhận. BHXH huyện là khâu cuối cùng nhận danh sách để in thẻ. Vì vậy để cung cấp thông tin chính xác phải từ người dân, từ UBND xã. Các đơn vị quản lý đối tượng cấp thẻ kiểm tra xác nhận vào danh sách. Tuy nhiên BHXH huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân khi đến giao dịch đổi thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH có thể lấy thẻ BHYT ngay trong ngày. BHXH huyện cũng phối hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn người dân đến cơ quan BHXH đổi lại thẻ BHYT khi phát hiện sai thông tin trên thẻ.

VII. Cụm các xã: Văn Sơn, Võ Lao, Nậm Mả, Nậm Dạng - Tổ đại biểu số 7

1. Cử tri xã Văn Sơn đề nghị xem xét hỗ trợ tiền trồng rừng sau đầu tư cho các hộ dân đã trồng rừng năm 2016 trên diện tích đất xâm canh khoảng 7,5 ha nhân dân đã thực hiện nhưng do không phải đất quản lý của xã Văn Sơn mà thuộc xã Cam Cạn, huyện Bảo Yên nên nhân dân không được nghiệm thu hỗ trợ.

Trả lời:

Căn cứ Hướng dẫn 02/HD-SNN-SKHĐT-STC ngày 31/8/2016 hướng dẫn trồng rừng theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai về đối tượng và điều kiện được nhận hỗ trợ như sau: Hộ gia đình được giao đất, được thuê đất lâm nghiệp quy hoạch cho trồng rừng sản xuất (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Trường hợp chưa có GCNQSDĐ phải đảm bảo các yếu tố sau:

- + Hộ gia đình có hợp đồng khoán sử dụng đất lâu dài với tổ chức quốc doanh.
- + Hộ gia đình có đất nằm trong quy hoạch trồng rừng sản xuất đang canh tác ổn định từ 3 năm trở lên không có tranh chấp. Nếu đất hiện nay do UBND xã quản lý cần có xác nhận của UBND xã.

Đối chiếu với các điều kiện trên thì diện tích 7,5 ha mà nhân dân đã trồng trên đất xâm canh do UBND xã Cam Cạn huyện Bảo Yên quản lý thì các hộ cần có xác nhận của UBND xã Cam Cạn xác nhận việc sử dụng đất của các hộ trồng rừng không có tranh chấp sau đó mới đủ điều kiện để hỗ trợ theo quy định.

2. Cử tri xã Nậm Dạng đề nghị UBND huyện cho phép chuyển một phần diện tích đất IIa nghèo, không có cây để cấp sổ đỏ cho nhân dân trong xã trồng rừng sản xuất.

Trả lời:

Căn cứ vào quy hoạch 3 loại rừng sau khi rà soát điều chỉnh và được công bố, căn cứ vào hiện trạng kiểm kê rừng năm 2015 và quy hoạch sử dụng đất của xã, yêu cầu UBND các xã phối hợp với các chủ rừng kiểm tra thực tế hiện trạng thực tế của lô rừng để đánh giá hiện trạng rừng gửi UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. *Cử tri xã Văn Sơn đề nghị hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3, lúa, ngô bị mất trắng không được thu hoạch, nhưng hàng năm nhân dân vẫn nộp đầy đủ quỹ phòng chống bão lũ, ủng hộ các loại quỹ.*

Trả lời:

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Bàn số diện tích bị thiệt hại do mưa lũ của xã Văn Sơn báo cáo trong tháng 8/2016 là 26 ha lúa; 32ha ngô; 2ha hoa màu.

Ngày 06/01/2017 UBND huyện đã cấp phát hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 1, 2, 3 cho nhân dân xã Văn Sơn 500 kg lúa Thiên ưu 8; 600 kg Ngô (VNL99 400kg; B21 100kg; HL88 100kg); Cải bẹ mào gà GR09 10kg; Xà lách Hải Phòng 7kg; Cải xanh là to Trung Quốc 10kg; Cải bẹ Đại Bình Phở TQ 6kg; Bắp cải Nhật 4kg; Su hào Nhật 0,7kg.

4. *Cử tri xã Võ Lao đề nghị có cơ chế hỗ trợ cho các hộ dân thực hiện cánh đồng một giống do ảnh hưởng thời tiết giảm năng suất và bị mất trắng.*

Trả lời:

Ngày 9/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong đó quy định:

+ Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;

+ Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha;

+ Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha;

+ Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha;

Tuy nhiên thiệt hại trên địa bàn 02 xã chưa được UBND tỉnh công bố dịch bệnh nên UBND huyện không thể sử dụng kinh phí dự phòng để hỗ trợ nhân dân, yêu cầu UBND các xã trên vận động nhân dân tham gia vào các dự án liên kết sản xuất vụ Đông nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho nhân dân thông qua việc hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư cho mua giống thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ sản xuất chương trình 293 của Chính phủ (kinh phí hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng/ha nếu tham gia vào dự án liên kết sản xuất vụ Đông).

5. *Cử tri xã Nậm Dạng đề nghị UBND huyện cho phép chuyển một phần diện tích đất IIa nghèo, không có cây để cấp sổ đỏ cho nhân dân trong xã trồng rừng sản xuất.*

Trả lời:

Căn cứ vào quy hoạch 3 loại rừng sau khi rà soát điều chỉnh và được công bố, căn cứ vào hiện trạng kiểm kê rừng năm 2015 và quy hoạch sử dụng đất của xã, yêu cầu UBND các xã phối hợp với các chủ rừng kiểm tra thực tế hiện trạng thực tế của lô rừng để đánh giá hiện trạng rừng gửi UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

6. *Cử tri xã Nậm Dạng đề nghị duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp đầu tư nâng cấp cầu treo Nậm Kẹn - Pò Nào xã Nậm Dạng thành cầu cứng:*

- Về đầu tư nâng cấp cầu treo Nậm Kẹn – Pò Lào xã Nậm Dạng thành cầu cứng: Việc cử tri đề nghị nâng cấp cầu treo thành cầu cứng là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế của nhân dân, nhưng do điều kiện về nguồn vốn của trung ương, tỉnh, huyện còn khó khăn nên việc đầu tư xây dựng thay thế cầu treo trước mắt là chưa triển khai thực hiện được, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất.

7. *Cử tri xã Văn Sơn đề nghị đầu tư xây dựng cầu cứng qua suối tại thôn Văn Tiến xã Văn Sơn để nhân dân đi lại thuận tiện (hiện nay nhân dân đang bắc cầu tạm qua suối rất nguy hiểm trong mùa mưa lũ).*

Trả lời:

Cầu qua suối Văn Tiến, xã Văn Sơn đã được UBND tỉnh Lào phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4340/QĐ-UBND ngày 6/10/2017 với quy mô cầu bản mố nhẹ BTXT 1 nhịp $L=1 \times 6m$, mặt cắt ngang cầu $B_m=5m$, bản mặt cầu BTCT M300, đường hai đầu cầu $L=80m$, thiết kế tiêu chuẩn đường cấp C-GTNT kết cấu mặt đường BTXM mác 250, thời gian thực hiện giai đoạn 2018-2020, Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn làm chủ đầu tư hiện tại Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện các thủ tục về hồ sơ xây dựng dự kiến khởi công Quý I/2018.

8. *Cử tri xã Nậm Dạng đề nghị sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương cụm thủy lợi xã Nậm Dạng theo Quyết định phê duyệt báo cáo kỹ thuật số 3146 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt công trình: Nâng cấp, sửa chữa cụm công trình thủy lợi xã Nậm Dạng được đầu tư từ năm 2016 đến nay chưa bàn giao đưa vào sử dụng mà phần đáy mương đã rò rỉ nước ra ngoài làm ảnh hưởng đến đoạn đường dọc theo tuyến mương.*

Trả lời:

Công trình Nâng cấp, sửa chữa cụm công trình thủy lợi xã Nậm Dạng theo thiết kế chỉ nâng thành tuyến kênh cũ, đoạn kênh mương có phần đáy rò rỉ nước không nằm trong thiết kế nâng cấp sửa chữa, nên đơn vị thi công không thực hiện láng lại đáy và trát thành kênh. Yêu cầu UBND xã Nậm Dạng sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2017 để sửa chữa đảm bảo hiệu quả công trình.

9. *Cử tri xã Văn Sơn đề nghị xem xét đầu tư để nhân dân tiếp tục đổ bê tông các tuyến đường giao thông còn lại của xã, tổng cả xã còn 3 km.*

Trả lời

Các tuyến đường còn lại của Văn Sơn đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018 – 2020, UBND huyện sẽ phân bổ vốn cho UBND xã triển khai thực hiện khi có phân bổ vốn của UBND tỉnh.

10. *Cử tri xã Nậm Mã đề nghị đầu tư, xây dựng nhà bếp, mái vòm cho trường mầm non của xã.*

Trả lời:

UBND huyện ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2017, trong đó đã cấp kinh phí để duy tu, sửa chữa Trường mầm non Nậm Mả với quy mô: sửa chữa mái tôn + điện, nước; bếp ăn, kinh phí sửa chữa 65 triệu đồng. Do nguồn kinh phí có hạn nên mái vòm do xã và nhà trường tự huy động nguồn vốn khác để tiếp tục thực hiện.

11. Cử tri xã Võ Lao đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo xem xét được mở thêm một lớp ở trường Mầm non số 1 vì chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học (2017-2018) lớp 3 tuổi là 30 chỉ tiêu nhưng thực tế có 53 hồ sơ đăng ký học, như vậy 23 trẻ không được ra lớp.

Trả lời:

Trước khai giảng năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT đã thành lập đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, duyệt kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2017-2018 tại 100% các Trường mầm non trong toàn huyện. Qua kiểm tra rà soát cơ sở vật chất đầu năm và duyệt kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2017-2018. Trường mầm non số 1 Võ Lao cơ sở vật chất (lớp học) thiếu, không đủ điều kiện để mở thêm lớp. Cơ sở vật chất tại trụ sở UBND xã Võ Lao cũ không đủ điều kiện đảm bảo cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non, đặc biệt là công tác nấu ăn bán trú cho trẻ tại trường. Địa điểm xa trung tâm trường MN số 1 Võ Lao, không tập trung khó khăn cho việc quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ. Vì vậy không thực hiện sử dụng cơ sở vật chất tại trụ sở UBND xã Võ Lao cũ để mở thêm lớp cho Trường mầm non số 1 Võ Lao.

12. Cử tri xã Nậm Mả đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng công trình vệ sinh và kê sân cho trường THCS Nậm Mả hiện nay bị sạt khoảng 25m vùi lấp vào đường đi và kênh mương thủy lợi, xây 06 phòng học cho Trường tiểu học.

Trả lời:

- Đối với đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh và kê sân cho trường THCS Nậm Mả do bị sạt lở: UBND xã Nậm Mả phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo khái toán quy mô đầu tư báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) xem xét chủ trương đầu tư.

- Đối với xây dựng trường THCS xã Nậm Mả: Do ngân sách huyện có hạn, vượt quá khả năng cân đối ngân sách huyện. UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư.

13. Cử tri xã Nậm Dạng tiếp tục đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn Nậm Kẹn và thôn Pò Nào, nêu theo Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Văn Bàn giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của UBMTTQVN huyện tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là không có hỗ trợ như vậy rất khó khăn cho xã Nậm Dạng.

Trả lời:

Tháng 9/2017, UBND xã Nậm Dạng lập danh mục đầu tư đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn bản trong đó có thôn Nậm Kẹn và Pò Nào. Trên cơ sở đề xuất của UBND xã, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, dự kiến đầu tư năm 2019.

14. Cử tri xã Văn Sơn đề nghị UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo Điện lực Văn Bàn rà soát và khắc phục những cột điện có nguy cơ gây đổ làm mất an toàn trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, về vấn đề này UBND xã đã có văn bản gửi Điện lực Văn Bàn đã 3 tháng nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời:

Điện lực Văn Bàn đã thực hiện khắc phục những cột điện có nguy cơ gây đổ xong trong tháng 6/2017.

15 Cử tri xã Văn Sơn đề nghị xem xét đối với các hộ gia đình được giao đất ở có nghĩa vụ tài chính (Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất), những hộ được cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2011, thu tiền quyền sử dụng đất theo năm giao đất hay thời điểm nộp tiền. Đề nghị kiểm tra việc cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân thời gian còn chậm, nhân dân đi lại nhiều và đề nghị thông báo giá đất công khai cho dân biết.

Trả lời:

- Đối với thu tiền quyền sử dụng đất: Theo nội dung Công văn số 3652/UBND-TNMT ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thì việc thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Văn Bàn là thời điểm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Bàn nhận đủ hồ sơ do các đơn vị tư vấn bản giao (thời điểm ra quyết định cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân) theo quy định. Vì vậy, đối với xã Văn Sơn, nghĩa vụ tài chính mà người dân phải thực hiện theo dự án Tổng thể được tính tại thời điểm UBND huyện Văn Bàn ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân ngày 27/12/2011. Tại Công văn số 643/UBND-NLN ngày 28/6/2017 của UBND huyện Văn Bàn về việc giải quyết vướng mắc trong thu tiền sử dụng đất theo dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Văn Bàn, UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo UBND các xã thông báo cho người sử dụng đất, phối hợp cùng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và Chi cục Thuế huyện hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ để chuyển thông tin sang cơ quan thuế và sớm trao trả giấy chứng nhận cho người dân.

- Đối với phản ánh của người dân về việc cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm và phải đi lại nhiều lần, vấn đề này UBND huyện Văn Bàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng quy định, tránh để người dân đi lại nhiều lần.

16. Cử tri xã Nậm Dạng đề nghị UBND huyện có ý kiến với đơn vị thi công Tuyến đường mở Quý Sa - Tầng Loỏng để đất, cát trôi lấp suối, kênh mương, vùi lấp đất, ruộng, ao của nhiều hộ dân thôn Nậm Đình, thôn Nậm Cầm chưa được kê khai đền bù, hỗ trợ cho người dân; còn làm chia cắt tuyến đường liên thôn (Thôn Hạ - Nậm Đình - Nậm Cầm), vận chuyển vật liệu theo tuyến đường thôn Nậm Đình gây hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng chưa khắc phục lại cho thôn; để đất lấp dài (Đoạn giáp tuyến đường 151B) gây lầy lội không thể đi lại được nhất là vào những ngày trời mưa.

Trả lời:

Ngày 14/9/2017 tại UBND xã Nậm Dạng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Dương đã họp, chỉ đạo thành lập đoàn kiểm xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân do ảnh hưởng của việc thi công để thực hiện dự án.

Ngày 02/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 4229/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân do ảnh hưởng của việc thi công để thực hiện dự án trong đó đồng chí Trịnh Minh Diên – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn.

Ngày 09/10/2017, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với UBND huyện Văn Bàn và UBND các xã Khánh Yên Thượng, Nậm Dạng, Võ Lao tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân ảnh hưởng của việc thi công dự án để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, quyết định của UBND tỉnh là cơ sở để UBND huyện chỉ đạo Hội đồng BTHT&TĐC huyện Văn Bàn triển khai thực hiện.

17. Cử tri xã Võ lao đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí thu gom và xử lý rác thải, hiện nay thu không đủ tiền thuê xe nên rất khó khăn và đề nghị đầu tư nâng cấp đường vào bãi rác của xã Võ Lao, hiện nay đã xuống cấp đi lại rất nguy hiểm.

Trả lời:

Ngày 18/8/2017 phòng Tài chính - KH nhận được tờ trình số 85/UBND-NLN ngày 18/8/2017 của UBND xã Võ Lao về việc xin kinh phí thực hiện công tác thu gom xử lý rác thải cụm khu trung tâm xã Võ Lao (không có phương án thực hiện dịch vụ công ích và dự toán thu phí vệ sinh kèm theo) chỉ có danh sách (phô tô) thu tiền của một số hộ gia đình tại các thôn sử dụng dịch vụ vệ sinh. Như vậy phòng Tài chính - Kế hoạch không có đủ căn cứ thẩm định kinh phí thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường tại trung tâm cụm xã Võ Lao để báo cáo UBND huyện. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã trao đổi với UBND xã bổ sung đầy đủ các nội dung Phòng Tài chính -KH đã đề nghị tại Công văn số 35/CV-TCKH, đồng thời gửi QĐ số 4826/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh để UBND xã nghiên cứu và thực hiện.

18. Cử tri xã Võ Lao đề nghị xem xét kiểm tra xử lý việc sử dụng thuốc diệt cỏ trên đầu nguồn công trình nước sạch và nước có lúc rất đục.

Trả lời:

Nhân dân phun thuốc diệt cỏ làm nương rẫy trên những sườn đồi do đó lượng tàn dư thuốc và vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt không đúng nơi quy định sẽ ngấm xuống đất và theo ra dòng suối gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Để đảm bảo nguồn nước và môi trường phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của bà con nhân dân. Yêu cầu UBND xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc có nguồn gốc, nằm trong danh mục cho phép và tăng cường dùng các chế phẩm sinh học, đúng liều lượng, không được lạm dụng và xây dựng các điểm thu gom xử lý vỏ chai, bao thuốc BVTV đúng quy định, tuyên truyền trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn.

19. Cử tri xã Văn Sơn đề nghị giải quyết nhanh chế độ cho những người đi dân công hoả tuyến theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; Đề nghị tiếp tục kê khai để hưởng chính sách đối với các trường hợp có từ 5 năm trong quân ngũ chiến đấu ở biên giới, hải đảo.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg là một chủ trương, chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống của Đảng, Nhà nước đối với những người đã tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo huyện và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Ban CHQS huyện đã hướng dẫn Hội đồng chính sách xã quy trình lập và xét duyệt hồ sơ, tuy nhiên do một số cán bộ làm công tác chính sách cấp xã nghiên cứu văn bản không kỹ nên còn để xảy ra nhiều sai sót dẫn đến chậm tiến độ giải quyết chế độ cho công dân. Đồng thời, đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến đa phần làm mất hết giấy tờ liên quan nên việc xem xét giải quyết chế độ phải đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc để tránh sai sót, nhầm đối tượng, gây mất công bằng trong xã hội. Hiện nay toàn huyện đã đề nghị và giải quyết được chế độ trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg là 213 người với tổng số tiền đã chi trả là: 444.500.000đ. Số hồ sơ còn lại cơ bản các xã đã lập và xét duyệt xong và đang chờ cấp huyện, tỉnh, Quân khu thẩm định; khi có quyết định được hưởng Ban CHQS huyện sẽ thông báo và chi trả kịp thời cho công dân.

20. Cử tri các xã Văn Sơn, Võ Lao đề nghị được hỗ trợ theo Quyết định 159 ngày 31/10/2012 về nước sinh hoạt tập trung mỗi khẩu sử dụng nước được hỗ trợ 10.000 đồng/người/năm nhưng đến nay Nhân dân chưa được hưởng nguồn hỗ trợ đó. Vì công trình được xây dựng nhiều năm đến nay đã xuống cấp số tiền thu sử dụng nước của nhân dân không đủ để sửa chữa.

Trả lời:

Hàng năm Phòng Nông nghiệp và PTNT đều đề nghị UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sửa chữa thường xuyên công trình CNSH tập trung nông thôn trên địa bàn và tổng hợp báo cáo (riêng năm 2017 đã có báo cáo số 14/BC-PNN ngày 29/03/2017) gửi UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh xem xét cấp nguồn kinh phí theo quyết định 141/2016/QĐ-UBND (thay thế QĐ 59) của UBND tỉnh. Hiện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đang thực hiện các bước tiếp theo để cấp nguồn kinh phí cho các xã.

21. Cử tri xã Võ Lao đề nghị UBND huyện xem xét lại việc làm nhà tiêu hợp vệ sinh 2014 chuyển sang 2015 tiếp tục thực hiện là 173 hộ đã được thanh toán; trong năm 2015 giao và đã tổ chức thực hiện 173 hộ nhưng đến nay chưa được hỗ trợ kinh phí theo quy định (tổng cả giai đoạn là 346 hộ).

Trả lời:

Căn cứ kế hoạch tỉnh giao. UBND huyện ban hành quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo Đề án số 14 các xã, thị trấn huyện Văn Bàn số tiền: 1.558,5 triệu đồng cho 16/23 xã, thị trấn. Trong đó xã Võ Lao 173 hộ; kinh phí 287,5 triệu đồng. Năm 2014 UBND xã không thực hiện kịp thời đã chuyển nguồn kinh phí sang năm 2015 thực hiện tiếp. Năm 2015 UBND xã đã thực hiện làm nhà vệ sinh cho 173 hộ, số kinh phí quyết toán 287,5 triệu đồng.

22. *Cử tri xã Văn Sơn đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến mương thủy lợi Khe Cọ dài 1,6 km; tuyến mương thủy lợi từ thôn Quyết Tiến đến thôn Tân Sơn chiều dài 1 km.*

Trả lời:

UBND xã Văn Sơn tổng hợp nhu cầu và quy mô đầu tư công trình đầu tư nâng cấp tuyến mương thủy lợi Khe Cọ; đến nay công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư không phải đề ghi kế hoạch đầu tư vào những năm tiếp theo.

22. *Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người nông dân, tiếp tục có các chính sách định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp, hỗ trợ ngành nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giá cho chăn nuôi lợn, hỗ trợ diện tích ngô bị hạn hán.*

Trả lời:

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ quyết định trên, kết hợp với Chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dựa trên định hướng đề án phát triển của xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền tới nhân dân, tổng hợp, xây dựng dự án theo các chính sách trên để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với diện tích ngô bị hạn đề nghị UBND các xã sử dụng kinh phí dự phòng, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

23. *Việc cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em học sinh, các hộ nghèo, đặc biệt các trẻ em người kinh khi mua bảo hiểm Y tế, ... do thiếu chính xác gây khó khăn cho các em học sinh, người dân đi khám chữa bệnh và thu nộp viện phí. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp giải quyết.*

Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng do UBND xã, thị trấn lập, chuyển cơ quan quản lý đối tượng xác nhận. BHXH huyện là khâu cuối cùng nhận danh sách để in thẻ. Vì vậy để cung cấp thông tin chính xác phải từ người dân, từ UBND xã. Các đơn vị quản lý đối tượng cấp thẻ kiểm tra xác nhận vào danh sách. Tuy nhiên BHXH huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân khi đến giao dịch đổi thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH có thể lấy thẻ BHYT ngay trong ngày. BHXH huyện cũng phối hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn người dân đến cơ quan BHXH đổi lại thẻ BHYT khi phát hiện sai thông tin trên thẻ.

Nguyễn Thơm - Phó Chánh Văn phòng HDDND&UBND huyện (Tổng hợp)